

MAY-JUNE 2017

GTS # 128363256

THE UPPER ROOM®

WHERE THE WORLD MEETS TO PRAY

© 2017 The Upper Room

Nashville, TN (USA) www.upperroom.org

คู่มือการภาวนา “ห้องชั้นบน”
แปลและจัดพิมพ์เป็นภาษาต่างๆ
33 ภาษา ดังนี้

กรีก	รัสเซีย
กษราฏ	สเปน
เกาหลี	สวีเดน
คานาเดียน	สิงหล
จีน	อังกฤษ
ญี่ปุ่น	อามเนียน
เดลูฎ	อิตาเลียน
ทมิฬ	อินโดนีเซีย
ไทย	อียาน
นอร์เวย์	อีโลคาโน
เนปาล	อูร์ดู
บัลแกเรีย	เอสโทเนีย
โปรตุเกส	โอเดีย
โปแลนด์	ฮอลันดา
ฝรั่งเศส	ฮังการียน
พม่า	ฮินดี
มาเลย์ลัม	

ได้รับลิขสิทธิ์การแปลจาก

© 2017 The Upper Room
Nashville, TN (USA)
www.upperroom.org

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย



สำนักพิมพ์สุริยบรรณ

29 ถ. รัตนโกสินทร์ ต. วัดเกต

อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50000

หรือ ตู้ ปณ 37 ปณจ. เชียงใหม่

อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50000

โทร/แฟกซ์ (053) 244381-2 ต่อ 301

E-mail : christed.syb@gmail.com

บันดลใจให้อภัย

“จงอดทนต่อกันและกัน และถ้าใครมีเรื่องราวต่อกันก็จงให้อภัยกัน
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านอย่างไร ท่านก็จงทำอย่างนั้นด้วย”

โคโลสี 3:13

ดิฉันจำครั้งแรกที่ไปเยี่ยมทัศนสถานหญิงได้ สมาชิกคริสตจักรในท้องถิ่นซอลตา
อาร์เจนติน่าได้ไปที่ทัศนสถานแห่งนี้เป็นประจำ และพวกเขาได้เชิญให้ดิฉันเข้าร่วมในพิธี
มหาสนิทสำหรับผู้หญิงด้วย ทัศนสถานแห่งนี้ไม่เหมือนกับทัศนสถานที่ดิฉันคุ้นเคยใน
สหรัฐอเมริกา ที่แห่งนี้เหมือนกับบ้านหลังใหญ่ที่มีผู้รักษาความปลอดภัยยืนอยู่ตรงทางเข้า
พวกผู้หญิงที่อยู่ที่นี่ต่างทำตามสบาย ซักผ้าตากผ้าในสนาม เลี้ยงดูลูกของพวกเขาและ
ต่างก็ช่วยเหลืองานบ้านซึ่งกันและกัน ดูเกือบจะเหมือนว่าพวกเขาเป็นครอบครัวเดียวกัน
ไม่เหมือนกับผู้คุมขังและผู้ต้องขัง เช่นเดียวกับครอบครัวทั่วไป เมื่ออยู่ใกล้ชิดกันมากก็
ย่อมมีความรู้สึกที่แน่นแฟ้นมากขึ้น ถ้าคุณสามารถเข้ากับผู้ต้องขังคนอื่นและผู้คุมได้ดี
ชีวิตก็จะมีความสุข แต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นแบบนั้น ชีวิตคุณก็ยากลำบาก

หลังพิธีมหาสนิทผู้ต้องขังชื่ออะนาได้บอกดิฉันเกี่ยวกับข้อคิดจากหนังสือ เอล อะโป
เซนโต อัลโต (ห้องชั้นบนฉบับภาษาอาร์เจนติน่า) ที่มีผลต่อเธอ ข้อคิดนั้นกล่าวว่าผู้คุม
ในทัศนสถานชายขอให้ศิษยาภิบาลทำพิธีมหาสนิทให้กับผู้คุมและผู้ต้องขังอย่างไร ผู้คุม
แสดงความปรารถนาที่จะเอาชนะความเกลียดชังใดๆ ก็ตามที่พวกเขาและผู้ต้องขังแสดง
ต่อกัน เรื่องนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับอะนาและยังทำให้เธออภัยให้กับผู้คุมคนหนึ่งและ
สร้างมิตรภาพขึ้นต่อกัน อะนาขอให้ดิฉันส่งห้องชั้นบนให้ผู้คุมคนนั้นเป็นของขวัญ

เมื่อคิดถึงบทสนทนาระหว่างดิฉันและอะนา ดิฉันก็ระลึกได้ว่ามหาสนิทที่นั่นคือการ
ให้อภัย การเริ่มใหม่และความรัก เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงพลังของห้องชั้นบน

คริสเตียนทั่วโลกเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเส้นทางแห่งความเชื่อ ดิฉัน
อธิษฐานให้พวกเราที่จะค้นหาข้อคิดในหนังสือนี้เพื่อทำให้มีความกล้าที่จะให้อภัยและรัก
ซึ่งกันและกันเช่นเดียวกับที่อะนาทำ

คาร์เมน ก๊อด

อดีตบรรณารักษ์ เอล อะโปเซนโต อัลโต

ดัชนี

กล้วย		มิถุนายน 19
การทรงสร้างธรรมชาติ	พฤษภาคม 16	มิถุนายน 22
ความรอด		มิถุนายน 3, 5, 30
เจ็บป่วย/บำบัดรักษา	พฤษภาคม 13, 31	มิถุนายน 8
ชุมชนคริสเตียน	พฤษภาคม 31	มิถุนายน 4, 11, 30
หัวใจ/ ปลอดภัย	พฤษภาคม 10	มิถุนายน 2, 19
ตาย/โศกเศร้า/เสียใจ		มิถุนายน 8, 13
ประกาศข่าวดี	พฤษภาคม 1, 14, 18	มิถุนายน 3
เปลี่ยนแปลง/เริ่มต้นใหม่	พฤษภาคม 9, 15, 26	
เปลี่ยนผ่าน	พฤษภาคม 26	มิถุนายน 16
พระคุณ/ความรักของพระเจ้า	พฤษภาคม 3, 29	มิถุนายน 5, 8, 9, 12, 14, 17
พระเจ้าทรงซึ้งน้ำ	พฤษภาคม 3, 5, 20, 23, 24	มิถุนายน 10
พระเจ้าทรงประทับอยู่	พฤษภาคม 9, 20, 22	มิถุนายน 10, 13, 19, 20
พระเจ้าทรงอุปถัมภ์	พฤษภาคม 30	มิถุนายน 20, 25, 30
พันธกิจ/เยี่ยมเยียน	พฤษภาคม 2, 4, 12, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 27	มิถุนายน 3, 7, 12, 17, 18, 21
พิพากษา/ กล่าวโทษ		มิถุนายน 21
มั่นใจ		มิถุนายน 25
เมตตา กรุณา	พฤษภาคม 13, 25	มิถุนายน 14, 17
ยกโทษ	พฤษภาคม 24	มิถุนายน 14, 23
ยินดี	พฤษภาคม 16	มิถุนายน 8, 16, 27
วัตถุนิยม	พฤษภาคม 8	มิถุนายน 27
วางใจพระเจ้า	พฤษภาคม 6	มิถุนายน 1, 24, 28
เศรษฐกิจ		มิถุนายน 16, 24
สูญเสีย		มิถุนายน 1, 8, 13, 21
หนุนใจ/ให้กำลังใจ		มิถุนายน 2, 8
อดทน	พฤษภาคม 22	มิถุนายน 7, 8, 11
อธิษฐาน	พฤษภาคม 1, 6, 14	มิถุนายน 2, 6, 13, 22, 29
อาชีพ/หน้าที่การงาน	พฤษภาคม 16, 26	มิถุนายน 1, 16, 26, 29
อ่าน/ศึกษาพระคัมภีร์	พฤษภาคม 1, 14, 15, 28	มิถุนายน 22
เอื้อเฟื้อ/การให้		มิถุนายน 12

บุตรน้อยเสเพลในฝูงสุกร
เจอร์รี ดีเนส (จิตรกรร่วมสมัย สหรัฐอเมริกา)
อธิบายภาพ : โมนา เบกาชาว-เคฟ

ภาพปกหนังสือห้องชั้นบนอาจจะน่าชื่นชม ทำชวนให้คิดหรือบางครั้งอาจจะทำให้ผู้อ่านผิดหวังก็ได้ อารมณ์ของภาพที่มีอยู่หลากหลายอาจกระตุ้นให้ผู้ชมอยากตอบสนองภาพที่เห็นในอดีตที่ผ่านมา บางครั้งการตอบสนองเกิดขึ้นเพราะภาพบนปกซึ่งปกติจะเป็นเรื่องที่ถอดข้อความในพระคัมภีร์แต่ละตอนออกมาเป็นภาพเหตุการณ์ต่างกัน “ตามกาลเทศะ” บางทีในใจของเราอาจจะวาดภาพหมู่บ้านเบธเลเฮมเมื่อสองพันปีก่อนไว้แล้วว่าเป็นอย่างไร ถ้าพระคัมภีร์บอกไว้ชัดว่าพระเยซูทรงประสูติในรางหญ้า แต่เหตุใดฉันจึงวาดภาพพระองค์ประสูติในกระท่อมไม้ไผ่ หรือในวังใหญ่โตมโหฬารหรือบางภาพอาจจะดูแล้วไม่ถูกต้อง เช่น มารีย์สวมชุดนักเรียนหญิง ทูตสวรรค์กาเบรียลยืนตอนประกาศข่าวพระประสูติกาลของพระเยซูคริสต์ และที่บุตรน้อยเสเพลใส่กางเกงยีนส์ ลีน่าเงินสวมเสื้อยืดดอกกลมเล่าจะว่าอย่างไร แน่ละ ภาพปกนี้อาจจะไม่ตรงกับภาพที่ผู้อ่านคิดไว้ในใจ เพราะแต่ละเรื่องและแต่ละภาพย่อมต่างกันตามความคิดความเข้าใจในบุคลิกของประชาชน สถานที่และเรื่องราวที่กล่าวถึง แต่ก็มีความจริงอันเป็นสากลอยู่ในนั้นด้วย

ในภาพปกฉบับนี้ ดิฉันเห็นใบหน้าของบุตรเสเพลว่ามีอะไรบางอย่างที่เราทุกคนรู้แก่ใจดี คือเวลาที่เรารู้ว่าชีวิตของเราอาจเปลี่ยนแปลงได้ ไม่จำเป็นต้องอยู่กับฝูงสุกร แต่มีบ้านรอเราอยู่ ที่นั่นเราจะพบความรัก ความมั่นคง ทั้งๆ ที่เราเองไม่สมควรจะได้รับ ดิฉันเห็นศิลปะบนภาพปกที่อุดมด้วยความเห็นหลากหลาย เห็นจุดยืนที่เราแต่ละคนพูดว่า “ถูกแล้ว ฉันเห็นสิ่งที่จิตรกรพยายามสื่อความหมายให้เรา” และเห็นความชื่นชอบที่มาพร้อมกับความคิดที่ว่า ผู้อ่านทุกคนทั่วโลกก็กำลังพูดเช่นเดียวกันด้วย

Cover photo courtesy of the artist. © 2012 Jerry Dienes. Prints of cover art are available at www.jerrydienes.net or from jerrydienes@gmail.com.

ความเชื่อของครอบครัว

วันจันทร์ อ่าน สุภาษิต 3:3-6

1 พ.ศ.
2017

จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง (สุภาษิต 3:5)

ดิฉันเป็นคริสเตียนคนเดียวในครอบครัว ความชื่นชมยินดีที่พบในพระเยซูทำให้ดิฉันชอบพูดถึงข่าวประเสริฐแต่ถูกครอบครัวต่อต้าน พี่สาวไม่ต้องการให้ดิฉันปฏิบัติตามความเชื่อในท้องถิ่นที่เรานอนด้วยกัน คือไม่ให้อ่านพระคัมภีร์หรืออธิษฐาน ไม่ให้เปิดวิทยุฟังรายการคริสเตียนหรือร้องเพลงสรรเสริญ ทำให้ใจของดิฉันปวดร้าวจึงร้องทูลพระเจ้าว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์อธิษฐานเผื่อครอบครัวให้ได้รับจักพระองค์ แต่เดี๋ยวนี้ข้าพระองค์ไม่มีแม้แต่ที่จะอธิษฐาน”

ดิฉันได้ยินเสียงเบาๆ ตรัสว่า “ซื่ออ่อนแอ อย่าทำไม่ถึงคิดว่าไม่มีที่จะอธิษฐานด้วยเล่า เข้าไปอธิษฐานในห้องน้ำก็ได้” ดิฉันรู้สึกประหลาดใจ แต่พระเจ้าจะจากพระเจ้านี้ได้ช่วยปลอบใจดิฉันให้หายปวดร้าว

ในบ้านของเรามีห้องน้ำสองห้อง ดิฉันจึงขอให้ครอบครัวใช้ห้องน้ำที่อยู่ถัดจากห้องนั่งเล่น ส่วนดิฉันขอใช้อีกห้องหนึ่งเป็นห้องอธิษฐานตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีหนึ่ง คืนแรกดิฉันนั่งร้องไห้โฮที่โถส้วม แต่พออ่านพระคัมภีร์และอธิษฐานแล้วก็รู้สึกว่ามีพระคุณและสันติสุขของพระเจ้าอยู่รอบข้าง พระเจ้าทรงเปลี่ยนความเศร้าของดิฉันให้กลายเป็นความชื่นชมยินดี

นี่คือวิธีเริ่มต้น “ป้อธิษฐานในห้องน้ำ” ของดิฉัน ทุกๆ คืนดิฉันรู้สึกเหมือนได้ไปพบพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ชายทะเล เพราะพระคุณของพระเจ้า พ่อแม่และพี่สาวจึงเป็นคริสเตียนในภายหลัง บางครั้งที่ดิฉันพบปัญหาหรืออยากสนทนากับพระเจ้า ดิฉันอธิษฐานในห้องน้ำโดยเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงมาพบดิฉันที่ตรงนั้น

อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า โปรดอวยพรจิตใจของข้าพระองค์ทั้งหมดให้เชื่อและวางใจในพระวจนะของพระองค์เพื่อจะได้อธิษฐานเผื่อคนที่ข้าพระองค์รักแต่ยังไม่เป็นคริสเตียน ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ข้อคิดสำหรับวันนี้
วันนี้ข้าพเจ้าจะแบ่งปัน
ข่าวประเสริฐกับใครดี

ยัง ซื่ออ่อน คิม (แทนซาเนีย)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน คริสเตียนใหม่

2 พ.ค

2017

ทรงเรียกผู้เชื่อทุกคน

วันอังคาร อ่าน กาลาเทีย 6:1-6

**ท่านทั้งหลายก็เสมือนศิลาที่มีชีวิตที่กำลังก่อขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่าย
พระวิญญาณ เป็นปุโรหิตบริสุทธิเพื่อถวายสักการบูชาฝ่ายวิญญาณ
ที่ขอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์ (1 เปโตร 2:5)**

ดิฉันเป็นสมาชิกห้องชั้นบนฉบับคนตาบอด จึงแบ่งปันเสียงหัวใจและร้องให้กับ

ข้อคิดสำหรับวันนี้
เราเลียนแบบพระคริสต์ได้โดย
ช่วยแบกภาระของกันและกัน

พวกเราที่อ่านฉบับภาษาเบรลล์ เดิมทีดิฉันติดต่อกับพวกเขาเรื่องการสมัครเป็นสมาชิก เราจึงสนิทกันในพระเยซูคริสต์ การพูดจาสนทนากันเตือนดิฉันให้รำลึกว่าที่พวกเราถูกเรียกให้เป็นปุโรหิตบริสุทธิในพระเยซู-

คริสต์นั้นหมายความว่าอย่างไร อาโรนผู้เป็นปุโรหิตของอิสราเอลอธิษฐานอ้อนวอนเพื่อประชาชน มีทับทรวงเป็นสัญลักษณ์ ที่นั่นมีคำจารึกไว้ว่า “อาโรนจึงจะมีชื่อเหล่าบุตรอิสราเอลจารึกไว้ที่ทับทรวง สำหรับแต่เวลาพิพากษาคิดไว้ที่อกของตน” (อพยพ 28:29) เวลาอาโรนอธิษฐานและถวายเครื่องบูชาเพื่อลูกหลานอิสราเอล ท่านมีชื่อของพวกเขาอยู่ในใจ

พระเจ้าทรงเรียกเราทุกคนให้ทำเช่นนั้นต่อกันและกันด้วย ตามคำพูดของเปาโลแล้วก็คือให้เราแบกภาระของกันและกันในพระคริสต์ วิธีนี้ทำให้เราทำหน้าที่เป็นปุโรหิตศิลาที่มีชีวิตอยู่และบ้านฝ่ายวิญญาณได้สำเร็จครบถ้วน ตามที่พระเจ้าทรงเรียกขณะที่ดิฉันพูดกับเพื่อนผู้อ่านห้องชั้นบนภาษาเบรลล์นั้นถึงยาค็อบที่พูดว่า “นั่นไม่เกี่ยวกับฉัน” แต่ถ้าไม่แบกภาระร่วมกันกับพวกเขาแล้ว ดิฉันจะได้ยินความปิติยินดีและโศกเศร้าของพวกเขาได้อย่างไร การทรงเรียกเราทุกคนที่อยู่ในพระคริสต์ก็เป็นเช่นนั้นด้วย พระองค์ทรงแบกภาระบาปของมนุษยชาติบนกางเขนเพื่อให้เราทุกคนได้รับการให้อภัยและมีชีวิตครบบริบูรณ์

อธิษฐาน พระเยซูเจ้าข้า โปรดให้ใจของข้าพระองค์ทั้งหลายอ่อนน้อมและถ่อมตนแก่คนที่อยู่รอบข้าง และขอให้ข้าพระองค์แสดงความรักของพระองค์ออกมาให้ปรากฏ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

บรูว์ค์ เพอร์นิช (เท็นเนสซี)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน ผู้อ่านห้องชั้นบนฉบับภาษาเบรลล์

ทรงเป็นลมหมุนหลังท่าน

วันพุธ อ่าน วิวรรณ์ 21:1-7

3 พ.ค
2017

ดวงอาทิตย์ของเจ้าจะไม่ตกอีกหรือดวงจันทร์ของเจ้าจะไม่มีข้างแรม เพราะพระเจ้าจะทรงเป็นความสว่างนิรันดร์ของเจ้า และวันที่เจ้าไว้ทุกข์จะหมดสิ้นไป (อิสยาห์ 60:20)

ครั้งหนึ่งผมเล่าเรื่องนินลีย์ไม่ได้ชอบทำบาปของผมให้เพื่อนคนหนึ่งฟัง แล้วขอคำแนะนำและสนับสนุน เขาตอบว่า “ถ้าคุณเป็นคริสเตียน คุณไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการควบคุมความชั่วร้ายเลย” ผมอยากจะตะโกนออกมาดังๆ ว่า “นั่นไม่ได้ช่วยอะไรและไม่จริงด้วย ที่เราเป็นคริสเตียนก็เพราะเรายอมรับว่าตนเองเป็นคนบาปและต้องการให้พระเจ้าทรงช่วยชี้นำ” ภายหลังผมทูลขอพระเจ้าทรงให้อภัยที่ผมทำบาปจนเป็นนินลีย์ถึงผมจะรู้ว่าพระเจ้าทรงยกโทษให้แล้วก็ยังละลายใจในการประพฤติชั่วที่ทำลงไป

วันอาทิตย์หนึ่งศิษยาภิบาลเทศนาเรื่องพระคุณของพระเจ้ามีอยู่ไม่จำกัด ท่านบอก ว่า “ความบาปจะอยู่กับเราเสมอ เราต้องสารภาพกับพระเจ้าและลืมนเสีย แล้วเดินหน้าต่อไป สำคัญอยู่ที่พระเจ้าทรงลืมนหรือไม่” คำเทศนาของท่านหนุนใจผมได้มาก ท่านพูดถูกแล้ว แต่ผมยังพยายามลืมนอดีตและเน้นเรื่องการปรับปรุงอนาคตให้ดีขึ้นกว่าเก่า

สมาชิกครอบครัวคนหนึ่งเคยบอกผมว่า “พระเจ้าทรงเป็นลมหมุนหลังไม่ใช่ฝนขวางหน้าเจ้า” พระเจ้าไม่ทรงดึงเราให้ถอยหลังหรือทรงสะกิดให้คิดถึงแต่เรื่องความบาปของเรา พระองค์ทรงนำเราก้าวไปข้างหน้า แต่เราเองอาจจะเป็นฝนที่ขวางหน้าตนเองไว้ ถ้าเราให้อภัยตนเองเสมอและก้าวข้ามความผิดบาปอดีตของเราแล้ว เราจะได้รับพันธสัญญาใหม่และเริ่มต้นอีก

อธิษฐาน พระเจ้าข้า โปรดยกโทษและช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้ยอมรับการให้อภัยจากพระองค์แล้วปล่อยวางภาระบาปไว้ข้างหลัง ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระเจ้าทรงอภัยความผิดบาปของข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจึงสามารถให้อภัยตนเอง

นาธานีเอล ที. แมคมาสเตอร์ (วอชิงตัน ดีซี)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน การให้อภัยตนเอง

4 พ.ค
2017

ทรงสร้างโดยมีวัตถุประสงค์

วันพฤหัสบดี อ่าน เยเรมีย์ 29:11-13

**พระเจ้าตรัสว่า เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้า
เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกข์ทรมาน
เพื่อจะให้อาณัติและความหวังใจแก่เจ้า (เยเรมีย์ 29:11)**

ดิฉันสูงแค่นี้ฟูตเจ็ดนิ้วเท่านั้น ตอนอยู่ชั้นอนุบาลดิฉันถูกล้อเลียนเรื่องความสูง
เสมอด้วยคำพูดน่าขงซึ่งทำให้ไม่สบายใจ

วันหนึ่งดิฉันทูลถามพระเจ้าว่า “ทำไมถึงทรงสร้างข้าพระองค์ให้ต่ำเตี้ยอย่างนี้”
ปัจจุบันดิฉันเป็นครูพิเศษที่เชี่ยวชาญการสอนเด็กตาบอด ตอนได้เป็นผู้เชี่ยวชาญใหม่ๆ
โรงเรียนต้องการนำนักเรียนตาบอดคนหนึ่งเข้ามาเรียนร่วมกับเด็กตาดีในชั้นอนุบาล
ดิฉันพาเขาเข้าไปขณะที่ครูกำลังสอนนักเรียนทั้งชั้นอยู่ซึ่งไม่เคยทำกันมาก่อน

วันแรกของคาร์ลอส ดิฉันพาไปนั่งที่พรมปูพื้นและนั่งอยู่ข้างเขา ขณะที่ครูทักทาย
นักเรียนทั้งชั้นอยู่ดิฉันกระซิบบอกเขาว่า “ฉันอยู่ที่นี้แหละ” ตอนนั้นความจริงที่อยู่ในใจ
ช่วยให้ดิฉันได้ยินพระเจ้าตรัสว่า “เราสร้างเจ้าเพื่อจุดประสงค์นี้”

การเป็นคนเตี้ยนั้นดีทำให้ดิฉันสามารถนั่งเก้าอี้ตัวเล็กๆ ในชั้นเรียนได้ ดิฉันสอน
คาร์ลอสอ่านอักษรเบรลล์และช่วยเขาให้เรียนชั้นสูงขึ้น จนกระทั่งจบชั้นมัธยมปลาย
ด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้า ดิฉันสามารถสอนนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษนานถึง 20 ปี ขอขอบคุณพระองค์ที่ทรงใช้ดิฉันซึ่งสูงแค่นี้ฟูตเจ็ดนิ้วให้ประสบความสำเร็จ
อย่างยิ่งใหญ่

อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์
ทั้งหลายให้วางใจในการออกแบบสร้างสรรค์
ของพระองค์ ขอขอบคุณที่ทรงช่วยให้
ข้าพระองค์มีความมานะพากเพียร ทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระเจ้าทรงมีจุดประสงค์
อย่างหนึ่งสำหรับข้าพเจ้า

มาเรียน ยัง (เท็กซัส)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของอัมพาต

**พระวอนขอพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์
และเป็นความสว่างแก่มรรคาของข้าพระองค์ (สดุดี 119:105)**

ฤดูร้อนปีหนึ่งผมใช้เวลาสามเดือนพักอยู่ที่ทะเลสาบในแดนกันดารกับเพื่อนรัก
เราลงจากรถตู้โฟล์คสวาเก้นซึ่งจอดอยู่ปลาย
ถนนที่มีแต่หลุมบ่อและขรอะฝุ่น เราแบกเรือ
แคนูไม้เก่าๆ ลำหนึ่งผ่านป่าที่บึงไปสองไมล์ก็
ถึงทะเลสาบ

ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระเจ้าจะทรงนำเท้า
ข้าพเจ้าเดินไปได้ถูกทาง

คืนหนึ่งผมกลับไปที่รถตู้โดยอาศัยแสง
ไฟฟ้าจากในบ้าน ตอนที่จอดเรือไว้บนฝั่งทางไกลนั้นเป็นเวลามืดแล้ว อีกไม่นานก็มอง
ไม่เห็นทาง ไม้ขีดที่ติดตัวมาด้วยไม่มีประโยชน์เพราะให้ความสว่างแค่เล็กน้อยแถมยัง
ทำให้ตาของผมมองไม่เห็นอะไรในความมืดด้วย

ผมจึงพยายามใช้อีกวิธีหนึ่ง โดยการถอดรองเท้าและถุงเท้าออกแล้วเดินไปอย่าง
ระมัดระวัง ถ้าสัมผัสดินแข็งๆ ข้างล่างก็แน่ใจได้เลยว่าผมเดินอยู่บนถนนจึงค่อยๆ
เดินที่ละก้าว พอเท้าสัมผัสไปไม้และหญ้าแห้งก็หันไปเดินบนถนนที่เป็นดินแห้ง ต้อง
ใช้เวลาหลายชั่วโมงจึงถึงจุดหมายปลายทางโดยไม่เกิดเหตุร้าย เป็นรางวัลของความอดทน
บวกกับความไว้วางใจให้ผม

เมื่อไตร่ตรองถึงประสบการณ์นี้แล้ว ผมเห็นว่ามิอะไรคล้ายกับที่พระเจ้าทรงนำ
ชีวิตของเรา คล้ายกับที่ผมเดินเท้าเปล่าไปบนถนนจนถึงเป้าหมาย คือถ้าเรารู้ตัวว่าหลงทาง
และมองไม่เห็นทางข้างหน้า ถ้ายังติดสนิทกับพระเจ้าเราจะหาทางพบ

อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า ขอขอบคุณพระเจ้าที่ทรงอยู่ด้วยเมื่อข้าพระองค์หวั่นหลายรู้สึก
ไม่แน่ใจ โปรดช่วยให้อ่านใจได้ว่าพระองค์จะทรงเผยให้เห็นพระมรรคา ในพระนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

สติเฟิน บราวน์ (บริทิชโคลัมเบีย แคนาดา)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน ผู้เดินทางไกลด้วยเท้าเปล่าและผู้ตั้งค่าย

6 พ.ค
2017

คำถาม

วันเสาร์ อ่าน 2 โครินธ์ 11:16-33

**ข้าพเจ้าไม่ได้บ่นถึงเรื่องความขัดสน เพราะข้าพเจ้าจะมีฐานะ
อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าก็เรียนรู้แล้วที่จะพอใจอยู่อย่างนั้น (ฟิลิปปี 4:11)**

หลังจากทำงานที่ไต้หวันมาได้ไม่กี่เดือน ดิฉันต้องเรียนภาษาใหม่และพบวัฒนธรรม

ที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง ดิฉันจึงเริ่มมีทัศนคติเป็นลบ แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงทำให้ดิฉัน
คิดถึงการฝึกอบรมครั้งสุดท้ายสำหรับงานนี้
ดิฉันจึงอ่านพระคัมภีร์ที่อ้างไว้ข้างบนนี้และ
ระลึกถึงคำถามซึ่งที่ปรึกษาของเราถามหลัง

ข้อคิดสำหรับวันนี้
ข้าพเจ้าสามารถเอาชนะ
ความทุกข์ยากได้ด้วย
ความช่วยเหลือของพระเจ้า

จากอ่านพระธรรมฟิลิปปีบทที่ 4 ว่า “คุณรู้จักวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าและพอใจใน
สถานการณ์ทุกอย่างแล้วหรือยัง”

คำพูดของเปาโลทั้งช่วยหนุนและเตือนใจดิฉัน ท่านถูกข่มเหง ถูกจำคุกและถูก
สอบสวนมากมาย แต่ท่านก็เรียนรู้ที่จะพอใจในการทำหลายอย่าง ที่ผ่านพบ ดิฉันตระหนัก
ว่าเมื่อเทียบกันแล้วปัญหาของดิฉันนั้นน้อยนิดมาก ดิฉันจึงอธิษฐานและพระเจ้าทรง
ฟื้นความเชื่อดิฉันว่าพระองค์จะทรงช่วยให้พอใจกับการทำหลายอย่างที่เราเผชิญอยู่

เมื่อเราอธิษฐานถึงความทุกข์ลำบากและทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า เรา
จะสัมผัสฤทธิ์เดชของพระองค์ในชีวิตของเราอีก ฤทธิ์เดชที่ทำให้พระเยซูทรงออกจาก
อุโมงค์นี้ช่วยเปลี่ยนเราให้มีใจยินดีและขอบพระคุณได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น บนเส้นทาง
ชีวิตของเรา

อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายวางใจและพอใจในพระองค์
เพราะรู้ว่าความรักลึกลับจะทรงดูแลข้าพระองค์ให้ผ่านพ้นจนได้ ในพระนามพระเยซู-
คริสต์เจ้า อาเมน

แคโรล รุท เวลีย์ (แคลิฟอร์เนีย)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน ผู้ที่ย้ายไปอยู่ประเทศใหม่

หัตถ์ฟัง

7 พ.ค
2017

วันอาทิตย์ อ่าน มาระโก 4:21-25

**เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าผู้ใดฟังคำของเราและ
วางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา ผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น 5:24)**

ดิฉันกับสามีชอบดูนกด้วยกันมา 20 ปีแล้ว การรู้จักเสียงนกร้องทำให้รู้ว่ามีนกชนิดใดอยู่ใกล้และจับจุดที่มันอยู่ได้ง่ายขึ้น ทีแรกๆ ดิฉันจำเสียงนกได้ไม่กี่ชนิด แต่เดี๋ยวนี้จำได้ทุกตัวในบริเวณที่เราอยู่

เช้าวันหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิ ขณะที่ดิฉันกับสามีกำลังเดินอยู่ในป่า เราหยุดพักเพื่อฟังเสียงนกใหม่ๆ หลายชนิด เสียงที่พวกมันร้องเช้าว้นนั้นทำให้ดิฉันคิดถึงพระดำรัสของพระเยซูที่อ่านวันนั้นว่า “จงเอาใจจดจ่อต่อสิ่งที่ฟังให้ดี” (มาระโก 4:24) ดิฉันคิดว่าตนเองตั้งใจฟังพระวจนะจากพระเจ้าและสนใจฟังพระดำรัสอย่างถี่ถ้วนเหมือนที่ฟังเสียงนกแต่ละตัวร้องหรือไม่

การตั้งใจอ่านพระคัมภีร์ ฟังคำเทศนาและฟังเสียงกระซิบของพระเจ้าในใจช่วยให้เราโตขึ้นในความเชื่อ ถ้าเรายอมตั้งใจฟังอย่างพิถีพิถันเหมือนที่ดิฉันฟังเสียงนกร้อง ความเข้าใจอย่างถ่องแท้จะเกิดขึ้น แต่ถ้าไม่ตั้งใจฟังเราจะไม่รู้และไม่เข้าใจพระคริสต์และแผ่นดินของพระเจ้า เราสามารถตั้งใจฟังพระเจ้าด้วยความอยากรู้และอยากเห็น เพื่อให้ความเชื่อของเราหยั่งรากลึกลงไปได้อีก

อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์
ทั้งหลายให้ตั้งใจฟังพระองค์ตรัสเพื่อจะได้โตขึ้น
ในความเชื่อและความรู้ของพระองค์ ในพระนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ข้อคิดสำหรับวันนี้
วันนี้ข้าพเจ้าจะตั้งใจ
ฟังพระเจ้าให้มากขึ้น
ไปอย่างไร

ยูจีนี แดเนี่ยลส์ (แมสซาชูเซตส์)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน คนหูหนวก

8 พ.ค
2017

ฉลาดใช้เวลา

วันจันทร์ อ่าน เอเฟซัส 5:1-20

เหตุฉะนั้นท่านจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้ดี
อย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญา แต่ให้เหมือนคนมีปัญญา

จงฉวยโอกาส เพราะว่าทุกวันนี้เป็นกาลที่ชั่ว (เอเฟซัส 5:15-16)

คืนหนึ่งหลังจากรู้สึกห่างจากพระเจ้ามาระยะหนึ่ง ดิฉันได้รับข่าวว่าเพื่อนคนหนึ่ง ที่รู้จักกันมาตั้งแต่เป็นเด็กเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าจากอุบัติเหตุบนถนน ข่าวนี้ทำให้ดิฉันเจ็บปวดราวกับได้ตายไปด้วยและสะท้อนให้คิดถึงชีวิตของตนเองเป็นพิเศษ ดิฉันจึงหันกลับมาหาพระเจ้า สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดก็คือความสงสัยว่าทำไมจึงต้องเกิดอุบัติเหตุ เช่นนี้ ทำให้คิดถึงชีวิตของตนเองจนต้องกลับมาหาพระเจ้าอีก ดิฉันยังไม่ได้รับคำตอบ เช่นเดียวกับความเร่งรีบของชีวิตอีกหลายอย่าง มีอย่างเดียวกันที่รู้ก็คือดิฉันไม่ต้องการเห็นห่างจากพระเจ้าผู้ทรงประทานชีวิต จากพระเจ้าจอมโยธาและจากพระบิดาที่รักของดิฉัน

พวกเราหลายคนทะเยอทะยานอยากมีเงินทอง มีฐานะดีและมีตำแหน่งสูงเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น จนบางครั้งลืมไปว่าพระเจ้าทรงประทานชีวิตที่เราเป็นอยู่นี้ให้ ถ้าพบว่าดิฉันกระหายหาความสำเร็จต้องถามตนเองว่า ฉันกำลังใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ดีแล้วหรือ ชีวิตจริงของวันนี้เหมือนเมื่อวานหรือไม่ คำถามเหล่านี้และอื่นๆ ช่วยปรับเปลี่ยนความคิดของดิฉัน พระเจ้าผู้ทรงอุดมไปด้วยความเมตตา ทรงประทานโอกาสให้เรากลับใจจากการทำชั่วและความโง่เขลาบาปบุญญาคั้งแล้วครั้งเล่า ถ้าเป็นเช่นนั้นเราจะได้สัมผัสการเกิดใหม่

อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า โปรดเตือนข้าพระองค์
ทั้งหลายให้รู้ว่าพระองค์คือผู้ประทานชีวิตแก่
ข้าพระองค์ และขอให้ข้าพระองค์มีความรัก
ทุกๆ วัน ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ข้อคิดสำหรับวันนี้
ชีวิตแต่ละวันเป็น
ของประทานจากพระเจ้า

เวนดี โอเรลลานา (เวนชูเอล่า)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน เกี่ยวอุบัติเหตุจรรยาจร

เห็นชัด

วันอังคาร อ่าน มัทธีว 23:23-26

9 พ.ค
2017

จงละทิ้งการกบฏทั้งสิ้นซึ่งเจ้าได้กบฏต่อเรา

จงทำตัวให้มีจิตใจใหม่และวิญญาณใหม่ (เอเศเกียล 18:31)

ดูเหมือนฤดูหนาวที่ลากยาวอยู่หลายเดือนทำให้หน้าต่างบ้านของเราเคลือบด้วย
ฝุ่นหนาทึบ วันที่อากาศแจ่มใสครั้งแรกในฤดู
ใบไม้ผลิ ภรรยาของผมทำความสะอาดด้วยการ
ขัดถูและล้างที่ละบานจนครบ หลังจากนั้นเมื่อ
เรามองออกนอกหน้าต่างด้วยกันเธอพูดว่า “มอง
ผ่านหน้าต่างสะอาดแล้วโลกดูใหม่และสดใส
ขึ้นเยอะ”

ข้อคิดสำหรับวันนี้
ความรักของพระเจ้า
เติมเราให้เต็มความสว่าง
แห่งชีวิตใหม่

ประสบการณ์นี้เตือนผมให้คิดถึงตอนที่รับพระคริสต์ครั้งแรกที่ศนคติของผม
เปลี่ยนไปในทันที ทุกสิ่งและทุกคนดูศักดิ์สิทธิ์ขึ้น และเห็นว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่
ทุกหนแห่ง ทำให้ผมสงสัยว่าไม่เคยเห็นเช่นนั้นมานานโข แล้วก็เห็นความจริงว่าโลกไม่ได้
เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ผมต่างหากที่เปลี่ยนไป

จริงอยู่ที่ความชั่วร้ายมีอยู่ในโลก แต่ความรักของพระเจ้าทำงานอยู่ในโลกนี้เสมอ
พระเจ้าทรงเรียกให้เรากลับใจใหม่และหาทางชำระใจให้ใสสะอาด การดำรงชีวิตอยู่ใน
ความบาปทุกวันโดยไม่กลับใจทำให้ทุกวันดูมืดมนและรู้สึกเหมือนมีลางร้าย แต่เมื่อ
กลับใจใหม่และได้รับอภัยโทษแล้ว ทุกวันดูสะอาดและสดใส ความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นเช่นนี้แหละคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่

อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า โปรดเติมใจข้าพระองค์ทั้งหลายให้เปี่ยมด้วยความรักของ
พระองค์เพื่อจะได้แบ่งปันแก่คนที่ข้าพระองค์พบปะ ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
เกล เอ. ริชาร์ดส์ (ไอโอวา)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการทำงานของพระเจ้า

10 พ.ค
2017

ทรงเป็นเช่นมารดา

วันพุธ อ่าน โสเซยา 11:1-4

‘**ตั้งผู้ที่มารดาของคนเล้าโลม เราจะเล้าโลมเจ้าเช่นนั้น**
(อิสยาห์ 66:13)

ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระเจ้าทรงเป็นทั้ง
พ่อและแม่ของเรา

เพื่อนซึ่งเป็นผู้นำการอภิปรายร่วมกับดิฉันพูดว่า “ฉันแปลตรงนี้พูดไม่เหมือนกัน”
ตอนนั้นเรากำลังนำอภิปรายพระธรรมสดุดี 91 ซึ่ง
เปรียบพระเจ้าว่าทรงเป็นเหมือนป้อมปราการที่ปกป้อง
คุ้มครองเราอยู่ แต่ในข้อที่ 4 เริ่มจินตนาการว่าพระเจ้า
ทรงเป็นเหมือนนก

พระคัมภีร์ภาษาเยอรมันของเราหลายฉบับวาดภาพหลายอย่างแตกต่างกัน ฉบับ
แปลแบบถอดความเปรียบพระเจ้าว่าเป็นเหมือนกับแม่ไก่ ฉบับแปลของลูเธอร์บอกว่า
พระเจ้าทรงเป็นเหมือนนกอินทรียกปีกใหญ่ของมันเป็นปีกปกป้องเราไว้ ตอนนั้นดิฉันเห็น
ด้วย แต่เมื่อยังคิดถึงเรื่องนี้ก็ยิ่งรู้ว่าที่จริงดิฉันไม่เห็นด้วย

เมื่ออายุมากขึ้นดิฉันยิ่งชอบทุกสิ่งที่คุณแม่ทำเพื่อดิฉัน เช่น ท่านยอมอดหลับ
อดนอน ยอมใช้เวลาหลายชั่วโมงทำการฝีมือกับดิฉัน ซักรีดเสื้อผ้า สอนให้ใช้ปัญญา
และอธิษฐานด้วยกัน ท่านจะต้องเสียสละมากแค่ไหนเพื่อจะอยู่กับดิฉันตลอดเวลา

ดิฉันชอบจินตนาการว่าพระเจ้าทรงเป็นเหมือนมารดาที่อยู่กับลูกตลอดเวลา คอย
เฝ้าดูแลรักษาและอุทิศตนเพื่อลูก พระเจ้าทรงพิทักษ์รักษาเราไว้และทรงเป็นผู้ปลอบใจ
เราด้วย

อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงอารักขาและเป็นกำลังใจให้ข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอพระคุณ
ที่ทรงดูแลข้าพระองค์ผู้เป็นบุตร ขอพระคุณสำหรับภาพพจน์ที่ช่วยให้เข้าใจพระองค์
ได้อย่างลึกซึ้ง ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

อาลิษา คานาสกิ (เพ็นซิลวาเนีย)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน ผู้นำการศึกษาพระคัมภีร์

คุณสมบัติที่ไม่เปลี่ยนแปลง

วันพฤหัสบดี อ่าน มีคาห์ 6:6-8

11 พ.ค
2017

**พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรจากเจ้า นอกจากให้
กระทำความยุติธรรมและรักสักการณา และดำเนินชีวิต
ด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเจ้า (มีคาห์ 6:8)**

เพื่อนคนหนึ่งเพิ่งมาถึงใหม่ๆ ถามผมว่า “มันอยู่ที่ด้านขวาหรือด้านซ้ายของถนน” ผมตอบว่า “มันขึ้นกับว่าคุณมาจากที่ไหน ถ้าคุณมาจากโรงงานน้ำตาลมันจะอยู่ด้านซ้ายมือของถนน” ซึ่งดูเหมือนจะไม่ช่วยอะไรเลย ผมจึงตอบว่าอยู่ด้านตะวันตกของถนน ทิศตะวันตกก็เหมือนกับทิศเหนือ ทิศตะวันออกและทิศใต้ที่ไม่ได้ขึ้นกับว่าคุณมาจากทางไหน มันแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลง

บางสิ่งในชีวิตของเราขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน เช่น เสื้อผ้า อาหาร งานอดิเรก แต่สำหรับชีวิตคริสเตียนของเรานั้น ความสงสารเห็นใจ ความซื่อสัตย์ รักสงบ รักความยุติธรรมและซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าทุกกรณี วิธีชีวิตคริสเตียนเหล่านี้ไม่เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับทิศทั้งสี่ เป็นบรรทัดฐานซึ่งพระเยซูทรงดำเนินชีวิตของพระองค์และทรงเรียกให้เราทำตาม

อธิษฐาน พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอบคุณพระองค์สำหรับโอกาสต่างๆ ที่ทรงวางไว้ต่อหน้าข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอให้ข้าพระองค์ซื่อสัตย์ต่อการทรงเรียกของพระเยซูที่มีชีวิตอยู่อย่างสันติและเมตตาสงสาร ข้าพระองค์ขออธิษฐานว่า “ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นที่ไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไร ก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก ขอทรง...สืบๆ ไปเป็นนิรันดร์” อาเมน

ข้อคิดสำหรับวันนี้

พระเยซูทรงเรียกเราให้ดำรงชีวิต
ด้วยความเมตตาสงสาร ซื่อสัตย์
สันติ และยุติธรรม

ฟิลิป เอ. ไรช (มิชิแกน)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน ผู้เข้ามาอยู่ในหมู่ชนของเรา

12 พ.ค
2017

ถวายตัวไม่ถอยหนี

วันศุกร์ อ่าน สดุดี 149:1-5

**ไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใด ก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนกระทำถวาย
องค์พระผู้เป็นเจ้า... ท่านรู้ว่าท่านจะได้รับมรดกจากองค์พระผู้เป็นเจ้า
เป็นบำเหน็จ ท่านปรนนิบัติพระคริสต์เจ้าอยู่ (โคโลสี 3:23-24)**

พี่ชายของดิฉันชอบที่ได้รับใช้พระเจ้ามาก เขาตื่นแต่เช้าทุกสัปดาห์เพื่อไปทำ
ความสะอาดโบสถ์ร่วมกับกลุ่มสตรีของคริสตจักร กระทั่งอรันเข้าร่วมทีมแสดงละคร
และทำพันธกิจถวายเกียรติพระเจ้าเสมอ

ขณะที่รับใช้พระเจ้าพระองค์ทรงเปิดโอกาสอย่างหนึ่งให้ เขาได้รับบำเหน็จรางวัล
ไปศึกษาปริญญาโทด้านเกษตรกรรมที่มหาวิทยาลัยเคนท์ หลังจากศึกษาครบ 14 เดือน
เขาก็กลับประเทศในจีเรียและทำงานรับใช้พระเจ้าต่อไปอย่างไม่ลดละ

เช้าวันอาทิตย์ครั้งหนึ่ง กลุ่มสตรีที่คริสตจักรของเราซึ่งได้รับแรงดลใจจากการที่
เขาถวายตัวรับใช้พระเจ้า และที่คริสตจักรตัดสินใจให้เกียรติเขาด้วยรางวัล “สาวก
ประจำปี” ทำให้ครอบครัวของเราพลอยยินดีกับเกียรติยศนี้ไปด้วย

ตัวอย่างที่ดีของพี่ชายทำให้ข้อพระคัมภีร์ที่อ้างถึงข้างบนนี้มีชีวิตชีวขึ้นมาใน
รูปแบบใหม่สำหรับเราทุกคน การถวายตัวอย่างไม่หยุดยั้งของเขาช่วยดลใจให้คน
หนุ่มสาวถวายเวลารับใช้พระเจ้าและพี่น้องของตนทุกที่ทุกแห่งที่พบเห็น

อธิษฐาน พระเจ้าผู้ประเสริฐ โปรดช่วย
ข้าพระองค์ทั้งหลายให้ถ่อมใจทำงานรับใช้
เพื่อทุกคนจะได้รู้ว่าพระองค์คือผู้ใด ทูลใน
พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระเจ้าประทานรางวัล
แก่ผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์
ให้ได้ชื่นชมยินดี

โอบิฟูบรา โอโกเซมีมา (ริเวอร์ส สเตท ในจีเรีย)
เป้าหมายของคำอธิษฐาน คณะละครคริสเตียน

ไม่มีใครช่วย

วันเสาร์ อ่าน ยอห์น 5:1-9

13 พ.ค
2017

ทันใดนั้นคนนั้นก็หายโรค และเขาก็ยกแคร่ของเขาเดินไป (ยอห์น 5:9)

วันนั้นเป็นวันสะบาโต พระเยซูกับพวกสาวกของพระองค์ประทับอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม เวลานั้นมีคนตาบอด เจ็บป่วยและคนอ่อนแอจำนวนมากกำลังรออยู่ที่ริมสระน้ำเบธซาธา เพราะเชื่อว่าน้ำในสระมีฤทธิ์รักษาโรคให้หายได้ ขณะที่พระเยซูทรงเดินอยู่ริมสระพระองค์ทรงพบชายคนหนึ่งซึ่งป่วยมานานหลายปี พระเยซูทรงเมตตาและรักษาเขาให้หายโรค

ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระคริสต์ทรงอยู่ใกล้
และพร้อมช่วยข้าพเจ้า

เรื่องพระเยซูทรงพบชายคนหนึ่งซึ่งริมสระสะดูดีใจดิฉัน เมื่อพระองค์ทรงถามเขาว่าอยากหายโรคไหม เขาตอบพระองค์ว่า “ท่านเจ้าข้า เมื่อน้ำกำลังกระเพื่อมนั้น ไม่มีผู้ใดที่จะเอาตัวข้าพเจ้าลงไปในสระ และเมื่อข้าพเจ้ากำลังไป คนอื่นก็ลงไปก่อนแล้ว” เมื่ออ่านถ้อยคำเหล่านี้ดิฉันเห็นภาพเขาพยายามจะลงไปในสระมานาน 38 ปี แต่พลาดโอกาสทุกครั้ง จนถึงวันที่พระเยซูทรงเดินผ่านมาชีวิตของเขาจึงเปลี่ยนใหม่ตลอดไป เป็นนิത്യ

เรื่องในพระกิตติคุณยอห์นตอนนั้นเตือนให้รู้ว่า ถึงดิฉันพยายามจะทำให้ประสบความสำเร็จมากแค่ไหน แต่บางครั้งถ้าพระคริสต์ไม่ทรงช่วยเหลือก็ทำบางสิ่งไม่สำเร็จบ่อยครั้งดิฉันพยายามทำเองแต่ก็มี “คนอื่นลงไปก่อน” ในที่สุดเมื่อพระเยซูเสด็จมาใกล้และทรงบอกดิฉันว่า “จงลุกขึ้นยกแคร่ของเจ้าเดินไปเถิด” และทรงให้ดิฉันวางใจในวิถีทางและพลังของพระองค์ตลอดชีวิต

อธิษฐาน ข้าแต่พระบิดาเจ้า ขอบพระคุณที่ทรงประทับอยู่กับข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อข้าพระองค์ทำด้วยตนเองไม่ได้ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

เชอร์รี ทัค (เวอร์จิเนีย)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน ผู้ที่แสดงความรักของพระคริสต์ให้ข้าพเจ้าเห็น

14 พ.ค
2017

เมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อ

วันอาทิตย์ อ่าน มัทธิว 19:13-15

จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะไปและเมื่อเขา
เป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พราวจากทางนั้น (สุภาษิต 22:6)

ข้อคิดสำหรับวันนี้
ข้าพเจ้าจะปลูกฝังเมล็ด
พันธุ์แห่งความเชื่อใน
ชีวิตผู้อื่นได้อย่างไร

พระเจ้าสำหรับพ่อแม่และสำหรับกรอธิสฐานของ
ครอบครัวที่เป็นมรดกสืบทอดกันมา

ดิฉันจดจำด้วยความชื่นใจที่ทุกคืนคุณแม่
จะปฐมเกล้าๆ บนพนักห้อง คุณพ่อและเราสามพี่น้อง
นั่งนั่งล้อมวงฟังคุณแม่อ่านบทภาวนาประจำวัน

แล้วเปิดพระคัมภีร์อ่านเป็นภาษาของท่าน เราทุกคนตั้งใจฟังและตอบสนอง หลังจากนั้น
คุณแม่ก็ขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

ปัจจุบันนี้ดิฉันเริ่มวันใหม่ด้วยการอ่านพระคัมภีร์ควบคู่กับบทภาวนาจากหนังสือ
เอล อาพอเซนโต ออลโตหรือห้องชั้นบนฉบับภาษาสเปน คำภาวนาและประสบการณ์
ชีวิตของพี่น้องชายหญิงจากทั่วโลกช่วยเสริมชีวิตของดิฉันให้เข้มแข็งขึ้น เมล็ดพันธุ์
แห่งความเชื่ออันเป็นมรดกที่คุณแม่ปลูกฝังไว้ในชีวิตของเราก็คือวินัยในการภาวนา
อธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์ ความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ของท่านยังคงดลใจและช่วยดิฉันให้
ยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิต

อธิษฐาน พระเจ้าผู้ทรงสร้าง ขอบพระคุณที่ทรงสอนและทรงนำบรรดาผู้มีความเชื่อ
ให้ช่วยวางรากฐานด้านจิตวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลาย ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า
อาเมน

เรเบคา โบียดเจียน ฟาร์มาเซียน (อูรุกวัย)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน เด็กๆ ที่ไม่มีครอบครัวสนับสนุนความเชื่อ

ผมคนใหม่

วันจันทร์ อ่าน 2 โครินธ์ 5:17-21

เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็น
คนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป
นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น (2 โครินธ์ 5:17)

15 พ.ค
2017

บริเวณที่ผมชอบนั่งศึกษาพระคัมภีร์และใช้เวลาภาวนาอยู่ถัดจากห้องครัวใกล้เตาผิงและมีหน้าต่างเยอะๆ เป็นสถานที่สงบเงียบ บรรยากาศสวยงาม ที่ผมมองเห็นกว้างในทุ่งเลี้ยงสัตว์ เห็นต้นสนแถวไกลตามสายลมและเห็นนกกำลังหาอาหารกิน เมื่อมองดูท้องฟ้าเวลาเช้า ความสนใจของผมอยู่ที่เมฆกำลังล่องลอย เปลี่ยนขนาดและรูปร่างตลอดเวลา

รูปร่างของเมฆที่เปลี่ยนไปทำให้ผมคิดถึงพระเจ้าผู้ทรงสร้างแล้วและสร้างอีก ทำให้ทุกสิ่งใหม่เสมอ ตั้งแต่พระเยซูทรงเข้ามาอยู่ในชีวิตผมทำให้ผมเปลี่ยนใหม่แบบซูดรากอนโคเน มนุษย์เก่าของผมที่เคยพยายามดำรงชีวิตด้วยพลังและความเข้มแข็งของตนเองกำลังถูกสร้างขึ้นใหม่และตายลงทุกวัน ที่เป็นเช่นนี้ได้ฉันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ชีวิตของผมถูกสร้างใหม่เสมอ ถึงผมยังไม่ได้เป็นเช่นที่ควรจะเป็นแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ผมไม่ใช่ผมคนเดิมที่เคยเป็น พระองค์กำลังเปลี่ยนผมให้เป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นทุกวันด้วยพระคุณที่น่าอัศจรรย์และพลังสร้างสรรค์ของพระองค์

อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงสร้าง
ขอบพระคุณที่ทรงมองข้ามความผิดบาป
และที่ทรงเห็นว่าข้าพระองค์ทั้งหลายจำเป็นต้องได้รับความรอด ในพระนามพระเยซู-
คริสต์เจ้า อาเมน

ข้อคิดสำหรับวันนี้
ชีวิตครบบริบูรณ์เริ่มต้น
จากการยอมรับพระคุณ
และความรักของพระเจ้า

จอห์น โอ. เพนน์ (จอร์เจีย)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน เพื่อรับการให้อภัย

เลือกความยินดี

วันอังคาร อ่าน สดุดี 118:26-29

**จงชื่นบานอยู่เสมอ จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ จงขอบพระคุณ
ในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า ซึ่งปรากฏ
อยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลาย (1 เศสะโลนิคา 5:16-18)**

ดิฉันใช้เวลาตลอดฤดูร้อนที่อ๊อปเปอร์เพนนิซูลา รัฐมิชิแกนเพื่อวางแผนและนำพวกเด็กๆ ทำกิจกรรมต่างๆ ก่อนมาถึงที่นั่นดิฉันคิดว่าคณะผู้ร่วมงานคงจะเป็นมิตรกับดิฉันและเด็กๆ คงจะประพடுத்தหน้ารัก ดิฉันเองคงจะมีเวลาว่างไปพักผ่อนที่ทะเลสาบบ้าง แต่กลายเป็นว่าคณะทำงานแทบจะไม่ยอมรับดิฉัน เด็กๆ ก็ไม่ยอมเชื่อฟังเอาแต่วิ่งเล่นกัน อากาศก็หนาวเย็น มีเมฆมากและฝนตกตลอดเดือน ทำให้ดิฉันรู้สึกขมขื่นและลำบากใจเมื่อคิดถึงฤดูร้อนที่ดิฉันเคยฝันว่าน่าจะรื่นรมย์สมใจนี้

ดิฉันออกไปเดินเล่นในวันแดดออกซึ่งนานๆ จะมีสักครั้ง โดยสวมกางเกงขายาวและสวมหมวกไปยืนอยู่บนสะพานข้ามอ่าวเล็กๆ เมื่อได้ชมธรรมชาติที่พระเจ้าทรงสร้างไว้ ดิฉันรู้สึกประหลาดใจที่เห็นดอกไม้กสิบเล็กๆ และต้นไม้อายุนับร้อยปีจำนวนมาก ดิฉันจึงเปลี่ยนจากความไม่พอใจกลายเป็นโมทนาพระคุณพระเจ้าและชื่นชมยินดี

ตลอดวันและเวลาเราสามารถเลือกได้ว่าจะเปรียบชีวิตกับสิ่งที่ทนหวังไว้หรือจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่ได้รับจากพระองค์ เราสามารถยินดีกับการผจญภัยเล็กน้อยที่คาดไม่ถึงและประหลาดใจที่พระเจ้าทรงซ่อนอยู่ข้างในเพื่อให้เรามีโอกาสค้นหาทุกวันเวลา

อธิษฐาน ข้าแต่พระเป็นเจ้า โปรดเต็มใจของข้าพระองค์ทั้งหลายให้เต็มด้วยสันติสุขและความยินดี และให้คิดว่าในแต่ละวันนั้นล้วนเป็นของประทานมาจากพระองค์
ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ข้อคิดสำหรับวันนี้

ข้าพเจ้าเลือกได้ว่าจะขอบคุณพระเจ้า
ด้วยความชื่นชมยินดีในความรัก
ที่ทรงประทานให้แต่ละวัน

แมคเคนซี แจกเกอร์ (มิชิแกน)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน ที่ปรึกษาประจำค่าย

คนขายไอศกรีม

17 พ.ค
2017

วันพุธ อ่าน 1 โครินธ์ 13:1-13

**แม่ข้าพเจ้าจะ... “มีความเชื่อมากยิ่งขึ้นที่สุดพอจะยกภูเขาไปได้
แต่ไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็ไม่มีความอะไรเลย” (1 โครินธ์ 13:2)**

ตอนดิฉันอายุหกหรือเจ็ดปี มีคนขายไอศกรีมขับรถบรรทุกสี่ล้อคันกระดิงส่ง
สัญญาณ์ให้เด็กๆ นำเหรียญมาซื้อไอศกรีม
ดิฉันไม่ได้ออกไปเพราะในบ้านไม่มีเงินเลย
วันหนึ่งคนขายไอศกรีมเรียกดิฉันไปถามว่า
ที่บ้านมีสวนผักไหม ดิฉันตอบว่ามีค่ะ เขา
บอกว่าเขาชอบกินแครอทมาก ถ้าดิฉันเอาจาก
สวนมาให้เขา เขาจะให้ไอศกรีมกิน ดิฉันจึงวิ่งไปที่สวนและถอนแครอทสี่ห้าต้นมา
แลกไอศกรีมกับเขาและทำเช่นนั้นอยู่ระยะหนึ่ง

ข้อคิดสำหรับวันนี้
การกระทำด้วยความรัก
และสงสารเป็นการแสดง
ความรักของพระเจ้า

อีกหลายปีต่อมาดิฉันนึกถึงบุญคุณของคนขายไอศกรีมคนนั้น เขาไม่ได้ทำให้
ดิฉันรู้สึกเหมือนแบมือขอและน่าสงสารแต่ให้เกียรติดิฉันต่อหน้าเพื่อนๆ เขาแสดง
ความรักต่อดิฉันเหมือนความรักของพระเจ้าโดยที่ดิฉันไม่รู้ตัว

การแสดงความเมตตาแบบง่ายๆ สามารถช่วยบางคนให้ผ่านยามทุกข์ลำบากหรือ
ผ่านวัยเด็กที่มีแต่ความเข็ญใจไปได้ ดิฉันไม่มีวันลืมของขวัญที่คนขายไอศกรีมมอบให้
เมื่อใดที่เราทำต่อผู้อื่นด้วยความรัก เราก็สะท้อนคำพูดของเปาโลออกมาว่า “ความรัก
ใหญ่ที่สุด”

อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณที่มีคนแสดงความรักของพระองค์แก่ข้าพระองค์
ทั้งหลาย ขอให้ข้าพระองค์เป็นพระหัตถ์และพระบาทของพระคริสต์แก่คนที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

เกรซ เอปเปอร์สัน (มิชิแกน)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน เด็กๆ ที่มีอาหารไม่พอกิน

18 พ.ค
2017

ของขวัญจากแม่

วันพฤหัสบดี ปัญญาจารย์ 3:1-8

มีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่ง และมีวาระสำหรับ

เรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์ มีวาระเกิดและวาระตาย

มีวาระปลูก และวาระถอนสิ่งที่ปลูกทิ้ง (ปัญญาจารย์ 3:1-2)

คุณแม่ของดิฉันเสียชีวิตในวันแม่ ซึ่งเป็นวันที่ท่านและดิฉันเคยฉลองรำลึกถึง

วันที่ท่านคลอดดิฉันและได้ยินเสียงดิฉันหายใจเฮือกแรก แต่ในวันแม่ครั้งนั้นดิฉันบอกว่ารักท่านเมื่อท่านทยอยเฮือกสุดท้าย ดิฉันคิดถึงบทเรียนล้ำค่าทั้งหมดที่ท่านสอน เช่น ความ

ข้อคิดสำหรับวันนี้

ข้าพเจ้าพบว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่ในชีวิตของข้าพเจ้าทุกวัน

สำคัญของการศึกษาพระคัมภีร์

การสูญเสียอีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อสามปีเสียชีวิต ทำให้ดิฉันต้องกลักรลินความทุกข์และความน้อยเนื้อต่ำใจแสนสาหัส ต้องหยุดทำมาหาเลี้ยงชีพและคิดอยากฆ่าตัวตาย เพราะต้องทนกับความตกต่ำลึกๆไม่สิ้นสุด การบำบัดรักษาอย่างถูกและได้นักกายภาพบำบัดที่ดีดิฉันจึงมีสุขภาพร่างกาย อารมณ์และจิตวิญญาณดีขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อหายดีแล้วบทเรียนอีกอย่างหนึ่งที่คุณแม่เคยสอนไว้ซึ่งช่วยดิฉันได้มากก็คือ ถึงทางชีวิตอาจจะลำบากและดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ แต่พระเจ้าทรงประทับอยู่กับดิฉันในการเดินทางตลอดไป แม้ดิฉันจะไม่รู้ตัวว่าพระองค์ทรงอยู่ใกล้ก็ตาม

เดี๋ยวนี้ พอถึงวันแม่ทุกครั้งดิฉันจะฉลองรำลึกถึงคุณแม่และขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับมรดกทางความเชื่อที่ไม่คลอนแคลนของท่าน ทั้งบทเรียนที่ท่านสอนดิฉันโดยการทำให้เห็นเป็นแบบอย่างในชีวิตประจำวันและการเดินเคียงคู่กับพระเจ้า

อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณสำหรับบทเรียนที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เรียนรู้จากผู้มีความเชื่อมั่นคงไม่สั่นคลอน ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

อลิซ เอ็ม. นาร์ธ (มิสซูรี)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน ผู้ที่โศกเศร้าเสียใจเพราะคุณแม่เสียชีวิต

ปรับใจ

วันศุกร์ อ่าน ยอห์น 15:1-17

19 พ.ค
2017

**จงเข้าสนิทอยู่ในเรา และเราเข้าสนิทอยู่ในท่าน แขนงจะ
ออกผลเองไม่ได้ นอกจากจะติดอยู่กับเถาฉันใด ท่านทั้งหลายก็จะ
เกิดผลไม่ได้ นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้น (ยอห์น 15:4)**

เช้าวันหนึ่งดิฉันตื่นนอนและร้องเพลงบทหนึ่งในหลายบทซึ่งเคยร้องกับเพื่อนๆ
ร่วมชั้นก่อนพิธีจบชั้นก่อนวัยเรียน เพลงบทนั้นเน้นความสำคัญของการอธิษฐานตอน
เช้า ตอนบ่ายและตอนเย็นเพื่อ “ปรับใจ”* ดิฉันสงสัยที่บอกให้ “ปรับใจของเจ้า” ว่า
หมายถึงอะไร ขณะหาคำตอบอยู่ดิฉันคิดถึงการปรับคลื่นทีวีหรือวิทยุที่เราทำกันทุกวัน
จนรู้ว่าภาพหรือเสียงจะชัดขึ้นหากปรับให้ตรงคลื่น

เพราะมนุษย์เราเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงสร้าง ถ้าจะให้ดีที่สุดเราต้องปรับใจให้ติดสนิท
กับพระเยซูคริสต์ ในพระธรรมยอห์น 15:1-8 พระเยซูทรงใช้ภาพเถาและแขนงงุ่น
สอนพวกสาวกให้ติดสนิทกับพระองค์ผู้ทรงเป็นแหล่งชีวิตใหม่

ข้อพระคัมภีร์ที่อ่านข้างบนนี้เตือนเราให้รู้ว่าแขนงจะมีชีวิตอยู่ได้ก็ต่อเมื่อติดสนิท
อยู่กับเถาของมัน แขนงมีเพียงแต่ได้รับชีวิตจากเถาเท่านั้น แต่ยังมีเอกลักษณ์ร่วมกับ
เถาด้วย เช่นเดียวกันนี้แหละ ถ้าผู้เชื่อติดสนิทกับพระคริสต์ผู้ทรงเป็นเถาของเราแล้ว
เราจะเริ่มสะท้อนพระลักษณะของพระองค์ผู้ประทานชีวิตใหม่ให้เรา การติดสนิทกับ
พระเยซูทำให้เราเป็นคนเหมือนที่พระเจ้าทรงตั้งพระทัยไว้ให้เราเป็น

*“Whisper a Prayer” ไม่ทราบที่มา
ของเนื้อร้องและทำนอง

อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์
ทั้งหลายปรับใจให้ตรงกับพระทัยของพระเยซู-
คริสต์ผู้ทรงเป็นแหล่งชีวิตใหม่ ในพระนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ข้อคิดสำหรับวันนี้
ข้าพเจ้าจะเป็นตัวของ
ข้าพเจ้าได้ดีที่สุดเมื่อ
ติดสนิทกับพระเยซูคริสต์

มาเรียโดธ อี. มุทัมบารา (มุแทร์ ซิมบับเว)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน ครุสสอนเด็กก่อนวัยเรียน

20 พ.ค
2017

แก้ตัวและแก้ตัว

วันเสาร์ อ่าน อพยพ 3:7-12

**พระองค์ตรัสว่า “เราจะอยู่กับเจ้าแน่ นี่เป็นหมายสำคัญ
ให้เจ้ารู้ว่าเราใช้ให้เจ้าไป คือเมื่อเจ้านำประชากรออกจากอียิปต์แล้ว
เจ้าทั้งหลายจะมานมัสการพระเจ้าบนภูเขาซีนาย” (อพยพ 3:12)**

ผมมีข้อบกพร่องหลายอย่างและบ่อยครั้งมากที่พบสิ่งใหม่ๆ ซึ่งผมทำได้ไม่ดีเลย
วิธีแก้ของผมก็คือใช้เวลาว่างนอนดูทีวีอยู่บนเตียงจนนอนหลับและกำลังตกเตียง บางครั้ง
ผมใช้จุดอ่อนเป็นข้อแก้ตัวไม่ยอมทำอะไรโดยอ้างว่า “ผมทำไม่ได้ เพราะผม.....”

ในพระคัมภีร์มีหลายคนรวมทั้งโมเสสด้วยที่ชอบแก้ตัว ข้อพระคัมภีร์ที่อ่านวันนี้
บอกว่าพระเจ้าทรงเห็นพวกอิสราเอลถูกกดขี่ข่มเหงและประสงคิให้โมเสสนำพวกเขา
ออกจากประเทศอียิปต์ โมเสสประท้วงว่า “ข้าพระองค์เป็นผู้ใดเล่า จึงจะไปเฝ้าฟาโรห์
และนำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์” ข้อแก้ตัวของโมเสสฟังดูแล้วเหมือนข้อแก้ตัวของ
ผมที่บอกว่า “ผมทำไม่ได้เพราะผมมีข้อบกพร่องหลายอย่าง ไปขอคนอื่นทำดีกว่า” แต่
พระเจ้าทรงช่วยให้โมเสสและผมมั่นใจโดยตรัสว่า “เราจะอยู่กับเจ้า”

บางครั้งเราชอบเน้นข้อบกพร่องของตนเองและคิดว่าเราไม่เก่ง ไม่มีความสามารถ
หรือพูดไม่เก่งพอ พระเจ้าไม่ได้ทรงทำให้เราเก่งขึ้น มีความสามารถมากขึ้นหรือพูดจา
ฉะฉานขึ้น แต่ทรงสัญญาว่าจะอยู่ด้วย
ซึ่งก็ดีที่สุดสำหรับเราแล้ว

อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทับ
อยู่กับข้าพระองค์ทั้งหลายและประทาน
ทุกอย่างที่จำเป็นในการทำตามพระประสงค์
ของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

เป้าหมายของคำอธิษฐาน ผู้ที่ต้องการความกล้า

ข้อคิดสำหรับวันนี้

พระเจ้ามิได้ทรงลบข้อบกพร่อง
ของข้าพเจ้าทิ้ง แต่ทรงอยู่ด้วย
คอยช่วยเติมความกล้าให้

บอบ ลา ฟอรัค (นิวเจอร์ซีย์)

ทำสิ่งเล็กน้อย

วันอาทิตย์ อ่าน ยอห์น 6:1-13

21 พ.ค
2017

“ที่นี่มีเด็กคนหนึ่งมีขนมบารลีสักก้อนกับปลาสองตัว แต่เท่านั้นจะพออะไรกับคนมากอย่างนี้” (ยอห์น 6:9)

เช้าวันหนึ่งขณะรดน้ำต้นไม้อยู่ที่ระเบียงบ้าน ดิฉันสังเกตเห็นไม้แขวนต้นไม้โปรดกำลังเล้า ดอกของมันเริ่มเหี่ยวแต่ในบวรต้นน้ำ มีน้ำเหลือแค่นิดเดียวเอง ดิฉันจึงรดให้โดยตั้งใจว่าจะกลับมารดอีก แต่วันนั้นมันงายิ่งจึงล้มกลับมาดูไม้ต้นนั้นเสียสนิท

หลังจากนั้นอีกนานเมื่อดิฉันกลับมาที่ระเบียงบ้านก็เห็นไม้ที่เหี่ยวเฉาต้นนั้นฟื้นขึ้นมาและออกดอกเต็มต้นดูสวยงาม เพียงได้รับน้ำแค่นี้ก็หยดมันก็กลับงามขึ้นมาอีก

ดิฉันนึกขึ้นได้ว่าชีวิตความเชื่อของเราก็คคล้ายกัน เราอาจจะคิดว่าถ้าไม่สามารถทำอะไรใหญ่โตหรือบริจาคเงินจำนวนมากแล้วจะไม่สามารถช่วยผู้อื่นได้ แต่หลายครั้ง กิริยาทำที่เล็กๆ น้อยๆ สามารถช่วยให้คนอื่นดำรงชีพด้วยความเชื่อได้มากมหาศาล ความเมตตาที่พูดถูกกาลเทศะสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เหมือนกับเด็กคนหนึ่งที่ถวายขนมปังและปลาที่มีอยู่แค่เล็กน้อย การทำความดีเล็กๆ น้อยในนามของพระเจ้าก็สามารถสร้างความอัศจรรย์ให้เกิดขึ้นได้เหมือนกัน

อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายแบ่งปันสิ่งของไม่ว่าดูเหมือนจะเล็กน้อยแค่ไหน ขอบพระคุณที่ทรงประทานความสามารถให้ข้าพระองค์ช่วยสร้างสิ่งอัศจรรย์ในชีวิตของผู้อื่นได้ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

แมรี เบ็ธ ราเดเมเกอร์

เป้าหมายของคำอธิษฐาน ผู้ที่ไม่มีน้ำสะอาดบริโภค

22 พ.ค
2017

เวลาที่รอคอย

วันจันทร์ อ่าน อีสยาห์ 40:28-31

พระเจ้าทรงคอยที่จะทรงพระกรุณาเจ้าทั้งหลาย (อิสยาห์ 30:18)

เมื่อเร็วๆ นี้ขณะที่รอผลของการพิสูจน์โรค ดิฉันคิดถึงโอกาสต่างๆ ในชีวิตที่

ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระเจ้าทรงรอพร้อมๆ กับเรา

เคยรอคอย เช่น รอสามีกลับจากสนามรบ รอให้ลูกเกิด รอให้คนที่ดิฉันรักหายจากการเจ็บป่วยหรือผ่าตัดและรออยู่กับผู้ที่มีความ

ทุกข์โศกเศร้า บ่อยครั้งดิฉันหมดความอดทนและรู้สึกกังวลใจที่รู้ว่าตนเองไม่สามารถควบคุมสถานการณ์หรือผลที่จะเกิดขึ้นได้ แม้แต่เมื่อรอโอกาสแห่งความสุข เช่นการแต่งงาน หรือการหยุดพักก็เป็นเวลาที่อาจจะมีความวิตกกังวลได้เช่นกัน

เมื่ออ่านพระคัมภีร์เช่นข้อที่อ้างถึงข้างบนนี้ทำให้ดิฉันรู้ว่าพระเจ้าทรงเข้าพระทัยความขัดข้องใจของเราที่ต้องรอคอย พระคัมภีร์สำหรับอ่านวันนี้หนุนใจเราให้อดทนรอพระเจ้า เดียวนี้ดิฉันเข้าใจดีแล้วว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่ด้วยเสมอ แม้เมื่อต้องรอและไม่แน่ใจว่าผลจะเป็นอย่างไร เราสามารถอธิษฐานได้ขณะ “สงบอยู่ต่อพระเจ้าและเพียรรอคอยพระองค์อยู่” (สดุดี 37:7) การรอคอยแบบนี้มีความสุขยิ่งกว่าความวิตกกังวลเป็นไหนๆ

อธิษฐาน ข้าแต่พระบิดาผู้สถิตในสวรรค์ ขอบพระคุณสำหรับการทรงนำและความเข้มแข็งที่ได้รับจากพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายขาดความแน่ใจ ขอทรงสอนให้รู้จักสงบและอดทนเมื่อพักใจในพระวาระของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

โลอิส เอ็ม เบเคอร์ (อาคันซอ)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน ผู้ที่รอดด้วยความกังวลใจ

ไม่เศร้าสลดใจ

วันอังคาร อ่าน ฟีลิปปี 3:7-16

23 พ.ค
2017

**อย่าว่า “อะไรหนอเป็นเหตุให้กาลก่อนดีกว่ากาลบัดนี้”
เพราะที่เจ้าได้ถามนั้นไม่ได้ถามด้วยสติปัญญา (ปัญญาจารย์ 7:10)**

ครั้งหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิ ขณะกำลังทำความสะอาดบ้านอยู่ผมพบกระเป๋ากะโหลกใบหนึ่งและคิดว่าข้างในคงเต็มไปด้วยกระดาษเก่าที่ไม่ใช้แล้ว แต่ก็ต้องประหลาดใจที่พบจดหมาย บัตรอวยพรและภาพเก่าๆ ที่ถ่ายไว้ตอนจบชั้นมัธยมปลาย

ถึงชีวิตจะไม่เมตตาผมอยู่ไม่ขาด แต่พระเจ้าทรงอวยพรผมหลายอย่าง เมื่อคิดถึงอดีตที่ชีวิตเต็มไปด้วยคำสัญญาและความเป็นไปได้หลายอย่าง แต่ผมก็รู้สึกสลดใจ เพราะเห็นว่าชีวิตของตนเองล้มเหลวและไม่ดีเหมือนที่หวังไว้จึงโยยหาชีวิตครึ่งกระโถน ที่ทุกสิ่งสะดวกรสบายและปลอดภัย ผมคิดว่าถ้าสามารถเปลี่ยนการตัดสินใจผิดๆ ที่ทำลงไปได้ ผมคงไม่ต้องขมขื่นเพราะการตัดสินใจครั้งนั้นแน่

ตามความเป็นจริงแล้วชีวิตไม่ง่ายเท่าไรนัก ความทุกข์ยากตลอดหลายปีที่ผ่านมาทำให้ผมเป็นผู้ใหญ่ขึ้น พระเจ้าทรงประสิทธิ์ประสาทปัญญาและสร้างผมให้เป็นคนมีความเชื่อ หลังจากเกิดใหม่ในความรอดแล้ว เราทุกคนย่อมเดินมุ่งหน้าไปสู่บ้านบนสวรรค์ เป้าหมายของเราไม่ได้รออยู่ข้างหลังจึงไม่มีประโยชน์อันใดที่จะหันกลับ ชีวิตในพระคริสต์ของเราอาจจะมีหลายสิ่งเกิดขึ้น แต่ไม่ใช่ชีวิตที่เศร้าสลดใจไปทั้งหมด

อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระปัญญาและความรัก ขอบพระคุณที่ปลดปล่อยข้าพระองค์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากอดีต โปรดนำทางข้าพระองค์ไปสู่ชีวิตตามที่ทรงตั้งพระทัยไว้สำหรับข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ข้อคิดสำหรับวันนี้

อนาคตในพระคริสต์ของข้าพเจ้านั้นสดใสโล่งคิดที่นำสลดใจของข้าพเจ้าให้หมด

เจฟฟ์ รีลีย์ (โอคลาโฮมา)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน นักเรียนที่กำลังจบชั้นมัธยมปลาย

24 พ.ค
2017

ตัวอย่างจากลูกสาว

วันพุธ อ่าน มัทธิว 18:1-5

**เราบอกท่านว่า จงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเพื่อ
ผู้ที่ข่มเหงท่าน ทำดังนี้แล้วท่านทั้งหลายจะเป็นบุตร
ของพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ (มัทธิว 5:44-45)**

มีอยู่วันหนึ่งลูกสาวคนเล็กของดิฉันกลับจากโรงเรียนแล้วบอกว่า “เพื่อนรักของหนูกำลังจะจัดงานวันเกิดและแจกบัตรเชิญแล้วด้วย” ดิฉันถามว่าเธอได้รับเชิญไหม คำตอบก็คือ “ไม่ค่ะ เพื่อนลืมเชิญหนู แต่ก็ไม่เป็นไรหรอก” เสร็จแล้วลูกสาวก็พูดถึงเรื่องโรงเรียนอย่างมีความสุขโดยไม่รู้สึกรำใจหรือแสดงความผิดหวังแต่อย่างใด ทำให้ดิฉันคิดถึงความผิดหวัง ทั้งโกรธและไม่พอใจเมื่อเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งไม่เชิญดิฉันไปร่วมงานวันเกิด

พระเยซูทรงเตือนให้เราเปลี่ยนใจเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ การแสดงออกของลูกสาวเป็นตัวอย่างของท่าทีที่พระเยซูทรงต้องการให้เราเอาเป็นเยี่ยงอย่างที่เราไม่ได้ขุ่นเคืองหรือติดใจในความผิดพลาดของเพื่อน เพราะเราทำเรื่องง่ายๆ อย่างนี้ไม่ได้อยู่บ่อยครั้ง โลกจึงเต็มไปด้วยการแก้แค้น อาชญากรรมและสงคราม ตัวอย่างจากลูกสาวทำให้ดิฉันคุกเข่าอธิษฐานทูลขอการอภัยโทษและการทรงนำจากพระเจ้า

อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้ทำตามคำสั่งสอนของพระองค์และขอให้ข้าพระองค์ยกโทษแก่คนที่ทำให้เจ็บใจ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระเยซูทรงเป็นแบบอย่าง
ในการยกโทษแก่ผู้ที่ทำให้
พระองค์ทรงเจ็บปวด

ामी सुतिकटिया (नॉर्थ रोन्-वेस्ट्फालिए योरमॅन्)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน ศัตรูของข้าพเจ้า

เพื่อนบ้านเป็นอย่างไร

25 พ.ค
2017

วันพฤหัสบดี อ่าน ลูกา 10:29-37

แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ซึ่งท่านได้กระทำแก่คนใดคนหนึ่งในพวกพี่น้องของเรานี้ ถึงแม้จะต่ำต้อยเพียงไรก็เหมือนได้กระทำแก่เราด้วย” (มัทธิว 25:40)

เมื่อไปเยี่ยมมบริเวณซานเมืองที่อยู่ใกล้บ้าน ผมรู้สึกตกใจที่เห็นคนจำนวนมากทั้งชายหญิงและแม่แต่เด็กๆ กำลังนอนอยู่ข้างถนนและที่ว่างอื่นๆ ทำให้ผมคิดถึงคำอุปมาของพระเยซูเรื่องชาวสะมาเรียใจดีที่เอาใจใส่ดูแลความทุกข์ลำบากของผู้อื่น

ผมเคยหยุดเพื่อดูแลความขัดสนของบุคคลเหล่านี้บ้างไหม ใช้แล้วผมทำเป็นบางครั้งแต่ก็ยอมรับ

ว่าหลายครั้งผมเดินผ่านไปเฉยๆ ขอบคุณโครงการต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือคนยากจนเหล่านี้ แต่ขณะที่ผมเดินไปดูรอบๆ ที่อยู่ของคนซึ่งใจเหล่านี้ พระเจ้าทรงเตือนให้คิดถึงพระบัญชาที่พระเยซูทรงสอนให้ห่วงใยคนต่ำต้อยซึ่งอยู่ท่ามกลางพวกเรา ไม่ว่าจะทำในฐานะส่วนตัว ชุมชนหรือคริสตจักรก็ดี

พี่น้องชายหญิงของเราจำนวนมากมีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก เมื่อคิดถึงเรื่องชาวสะมาเรียใจดีที่พระเยซูทรงเล่าให้ฟังแล้ว ผมรู้สึกอยากหรือฝันการถวายตัวทำงานกับพันธกิจเอื้ออาทรของคริสเตียนเพื่อให้ความมอญูดีมีสุขแก่บรรดาเพื่อนบ้านของผม

อธิษฐาน พระเจ้าพระบิดา โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รำลึกถึงพระบัญชาที่ให้ข้าพระองค์รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ขอทรงเติมความเอื้ออาทรแก่คนต่ำต้อยที่สุดท่ามกลางข้าพระองค์ เหมือนที่พระเยซูได้ทรงสอนให้อธิษฐานว่า “ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นที่ไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก... ลีบฯ ไปเป็นนิตย” อาเมน

สก็อต มาร์ติน (นิวเจอร์ซีย์)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน คนไร้บ้าน

26 พ.ค
2017

ต่อไปจะเป็นอะไร

วันศุกร์ อ่าน อพยพ 3:1-12

**เราเป็นผีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นใน
พระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดี ซึ่งพระเจ้าได้
ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำ (เอเฟซัส 2:10)**

ตอนเป็นทารกโมเสสได้รับการช่วยชีวิตและถูกนำไปซุกเลี้ยงในราชวังของฟาโรห์
มหาราช ท่านได้รับอภิสิทธิ์ทุกอย่างของราชวงศ์
แต่แล้วก็เกิดเรื่องผิดพลาดร้ายแรงจนได้ เพราะ
รักความยุติธรรมท่านได้สังหารชายคนหนึ่งแล้ว
หนีสุดชีวิตเพื่อเอาตัวรอด ในพระคัมภีร์ตอน
ที่อ่านวันนี้บอกว่าคุณไปเลี้ยงแกะในที่ห่างไกล

ข้อคิดสำหรับวันนี้
ข้าพเจ้าจะเต็มใจยอม
ทำตามพระประสงค์ที่
ทรงมีไว้สำหรับข้าพเจ้า

เพราะไม่รู้จะไปไหนต่อ แล้วพระเจ้าก็ทรงประทานเป้าหมายใหม่ให้ท่านทำ

พวกเราหลายคนอาจจะวิตกที่ตนเองต้องทิ้งช่วงที่สำคัญในชีวิตหรือความสำเร็จ
ยิ่งใหญ่ไว้เบื้องหลัง เราอาจจะทิ้งอาชีพที่กำลังก้าวหน้าไปเลี้ยงลูก หรืออาจจะอยู่อย่าง
ว่าเหวโนบ้านเมื่อลูกรๆ มีครอบครัวกันไปหมดแล้ว หรือบางทีความสามารถที่เราเคยมีอยู่
กลับไร้ค่าในยุคอุตสาหกรรมที่เทคโนโลยีก้าวหน้า หรือไม่รู้ว่าจะชีวิตจะเป็นอย่างไรหลัง
เกษียณแล้ว ไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนในชีวิต พระเจ้าก็ทรงมีงานสำคัญให้เราแต่ละคนทำ
อาจจะเป็นเรื่องง่ายๆ เช่น ส่งคำพูดให้กำลังใจหรือทำเรื่องซบซ้อนกว่านั้น เช่น ช่วย
รัฐบาลเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจหรือช่วยแก้ปัญหายุ่งยาก ไม่ว่าจะ
กรณีไหน พระเจ้าจะตรัสกับเราเหมือนที่ตรัสกับโมเสสว่า **“เราจะอยู่กับเจ้าเน่”** (อพยพ 3:12)

อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายได้รับใช้พระองค์อย่างซื่อสัตย์
ทุกขั้นตอนของชีวิต อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

เกล บาร์เกอร์ (แมรีแลนด์)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน ผู้ที่กำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิต

ปมชีวิตปริศนา

27 พ.ค
2017

วันเสาร์ อ่าน ปัญญาจารย์ 3:9-14

**คนงานได้กำไรอะไรจากการงานของเขา ข้าพเจ้าเห็นธุรกิจซึ่ง
พระเจ้าประทานให้มนุษย์ทำ...แต่มนุษย์ยังมองไม่เห็นว่าเป็นธุรกิจ
กระทำอะไรไว้ตั้งแต่ปฐมกาลจนกาลสุดท้าย (ปัญญาจารย์ 3:9-11)**

ตอนที่ดิฉันพาลูกชายไปซื้อรูปต่อปริศนาที่ห้างสรรพสินค้า เขาเลือกรูปสวยๆ ตามที่เห็นอยู่นอกกล่องซึ่งข้างในควรจะสวยเช่นนั้นด้วย แต่พอเราเปิดกล่องออกดู เป็นครั้งแรก ภาพที่เห็นไม่ยกเหมือนกับรูปที่ปรากฏอยู่บนกล่อง แต่เป็นชิ้นๆ รวมกัน อยู่ในถุงเท่านั้น

เราทุกคนล้วนพบการทดลองและความทุกข์ยากกันมาแล้ว ความวิตกกังวลร้อน ความโกรธและความเศร้าทำให้เรางงและสงสัย เราอาจจะรู้สึกแตกเป็นชิ้นๆ เหมือนรูปจิ๊กซอร์ชิ้นเล็กๆ ที่อยู่ในถุง แต่พระเจ้าทรงเห็นภาพใหญ่เหมือนภาพที่นอกกล่อง พระคัมภีร์ที่อ่านวันนี้บอกว่า “พระองค์ทรงกระทำให้สรรพสิ่งงดงามตามฤดูกาลของมัน” (ปัญญาจารย์ 3:11)

แม้ภาระหนักในชีวิตจะเกิดขึ้น พระเจ้าจะทรงนำเอาชิ้นเล็กชิ้นน้อยอันเกิดจากความเจ็บปวด ความเศร้าใจ ความวิตกและความทุกข์ระทมมาประกอบกันให้งดงาม สมบูรณ์แบบ พระองค์ทรงรู้จักสภาพที่เราได้อยู่ ถ้าเรามีความทุกข์หนักใจและหมดเรี่ยวแรง เราสามารถวางใจได้ว่าพระเจ้าทรงสามารถต่อชิ้นส่วนภาพปริศนาชีวิตของเราให้เสร็จสมบูรณ์ได้

อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์
ทั้งหลายให้วางใจว่าพระองค์ทรงทำงานใน
ชีวิตของข้าพระองค์เสมอ ทูลในพระนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ข้อคิดสำหรับวันนี้
ชีวิตปริศนาของข้าพเจ้านั้น
สวยงามในสายพระเนตร
ของพระเจ้า

เซลเซีย แคลเวิร์ต (เท็กซ์)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน ช่างประดิษฐ์ของเล่น

28 พ.ค
2017

ฉันทำได้จริงหรือ

วันอาทิตย์ อ่าน มัทธิว 26:36-39

พระเยซูทรงอธิษฐานว่า “โอพระบิดาของข้าพระองค์ ถ้าเป็นไปได้ขอให้ฉันหนีไปจากข้าพระองค์เถิด แต่อย่างไรก็ดี อย่าให้เป็นตามใจปรารถนาของข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์” (มัทธิว 26:39)

ผมคัดลอกข้อพระคัมภีร์ที่อ้างข้างบนนี้เก็บไว้ในกระเป๋าเงิน เพราะเมื่ออ่านแล้ว จะช่วยให้รักษาชีวิตของผมไว้ได้ หลายครั้งที่ผมยอมให้ความมโยโสโห้บงกให้เผชิญ สถานการณ์เลวร้ายด้วยตนเอง โดยเชื่อว่าพระวณะของพระเจ้าที่เก็บไว้ในกระเป๋าเงิน เป็นคาถาวิเศษอย่างหนึ่ง ผมจึงพูดกับตนเองว่าเพราะมีพระคัมภีร์ข้อนี้ผมจึงสามารถ ควบคุมทุกสิ่งไว้ให้อยู่มือ เว้นจากเมื่อชีวิตตกกระทาล่าบากจริงๆ ถึงจะทูลขอพระกำลัง จากพระเจ้ามาช่วยให้พ้นทุกข์

เมื่ออ่านพระคัมภีร์ทุกวันเป็นประจำ ผมถึงเข้าใจว่าถ้าเราพึ่งพระกำลังของพระเจ้า ตลอดเวลา พระคุณและฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะทรงนำพาเราให้ผ่านพ้นการทดลองได้ ด้วย ไม่ใช่เฉพาะเมื่อมีปัญหาหนักเท่านั้น

พระวณะจากพระกิตติคุณมัทธิวสอนผมให้รู้ว่า แม้แต่พระเยซูเองก็ยังมีเวลา โศกเศร้าและหนักพระทัยเหมือนกัน และเมื่อถึงคราวจำเป็นพระองค์ต้องร้องทูลพระบิดา เราเองก็เช่นกันที่สามารถทูลขอพระเจ้าให้ทรงนำทางทุกอย่างก้าว

อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณที่ ทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายเดินผ่านชีวิต โดยเฉพาะเมื่อกำลังผ่านการท้าทายและ สถานการณ์เลวร้าย ในพระนามพระเยซู- คริสต์เจ้า อาเมน

ข้อคิดสำหรับวันนี้
ข้าพเจ้าจะวางใจหนทางที่
พระเจ้าทรงวางไว้ตรงหน้า

คริสโตเฟอร์ ซี. โรว (นอร์ธแคโรไลนา)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน ผู้ที่คิดว่าพึ่งความสามารถของตนเองได้

โอกาสครั้งที่สอง

วันจันทร์ อ่าน ยอห์น 7:53-8:11

**พระเยซูตรัสว่า “เราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกัน
จงไปเถิดและอย่าทำผิดอีก” (ยอห์น 8:11)**

29 พ.ค
2017

บ่อยครั้งดิฉันคิดถึงความผิดที่ทำให้ในอดีตและที่เพิ่งทำเมื่อวานนี้ ทำไม่หนอ ดิฉันถึงทำอะไรๆ อย่างนั้น ทำไมต้องนินทาคนอื่นด้วย แล้วก็นึกถึงการเลือกครั้งสำคัญยิ่งกว่านั้นคือเมื่อดิฉันหันชีวิตเดินผิดทางหรือคิดทำลายตัวเองหลายครั้ง

ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระเยซูทรงให้โอกาสครั้งที่สองแก่ข้าพเจ้าเสมอ

แล้วก็คิดถึงเรื่องในพระคัมภีร์ที่อ่านวันนี้ พระเยซูทรงปฏิบัติต่อผู้หญิงที่ถูกจับได้ว่าล่วงประเวณี ที่แรกพระองค์ทรงป้องกันนางให้พ้นความตายจากนั้นเมื่อผู้มีอำนาจโดยทรงขอพวกเขาให้พิจารณาความผิดของตนเอง นำอัศจรรย์ที่พระองค์มิได้ทรงตำหนินางแต่ทรงให้โอกาสครั้งที่สอง และขอให้เรียนจากความผิดพลาดที่ผ่านไปแล้ว

ถ้าดิฉันทำในสิ่งที่รู้ว่าจะสร้างความเดือดร้อนให้ตนเองหรือผู้อื่น ดิฉันจะคิดถึงพระเยซูที่ไม่ทรงกล่าวโทษดิฉัน แต่ขอให้ดิฉันตัดสินใจให้ดีกว่าเก่าและอย่าได้ทำผิดซ้ำอีก พระองค์ทรงให้โอกาสครั้งที่สองแก่ดิฉันและบางครั้งยิ่งมากกว่านั้นด้วย คือทรงให้โอกาสใหม่ทุกครั้งไป

อธิษฐาน ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอบพระคุณที่ทรงให้โอกาสข้าพระองค์ทั้งหลายได้ติดตามพระองค์ครั้งที่สอง โปรดช่วยข้าพระองค์ให้เรียนรู้จากความผิดพลาดของข้าพระองค์เองเพื่อจะหาทางติดตามพระองค์ด้วยความสัตย์ซื่อและจริงใจ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

อาบิเกล แกรี (นิวเจอร์ซีย์)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน ผู้ที่พยายามยกโทษให้ตนเอง

30 พ.ค
2017

พระเจ้าทรงดูแลเรา

วันอังคาร อ่าน ยากอบ 2:14-17

ความเชื่อที่เช่นเดียวกัน ถ้าไม่ประพฤติตามที่ไว้ผล (ยากอบ 2:17)

ระหว่างการปฏิรูปเพื่อปรับโครงสร้าง(เปเรสทรอยกา)ในประเทศรัสเซีย เป็นเวลาที่เศรษฐกิจและการเมืองของสหภาพโซเวียตไม่มั่นคง ประชาชนชาวรัสเซียจำนวนมากกลัวจะเสียชีวิตจึงได้พากันละทิ้งบ้านเกิด ทรัพย์สินสมบัติและที่อยู่อาศัยหนีไปอยู่ตามที่ต่างๆ เพื่อมีชีวิตอยู่รอดและปลอดภัย ครอบครัวเราย้ายจากเซเซนไปอยู่ที่แคว้นกรัสโนดาร์ เราอาศัยอยู่ในเต็นท์อย่างขัดสนและยากจนทำให้รู้สึกว่สถานการณ์ของเราคงหมดหวัง พระเจ้าดูเหมือนจะทรงทอดทิ้งเราแล้ว

วันหนึ่งศิษยาภิบาลคริสตจักรเมธอดิสต์มาเยี่ยมและเห็นว่าชีวิตของเราประสบความลำบากมาก เราคุยกับท่านอยู่นาน ดิฉันเรียนท่านว่าเราไม่มีเงิน ทั้งขาดอาหารและหนาวมาก พอคุยกันจบแล้วดิฉันขอให้ท่านศิษยาภิบาลอธิษฐานเพื่อครอบครัวและอนาคตของเราแต่ท่านปฏิเสธว่า “ตอนนี้ผมไม่มีเวลาอธิษฐาน” พุดจบท่านก็รีบจากไป ท่านศิษยาภิบาลรีบไปที่ร้านขายของเพื่อซื้อปัจจัยที่จำเป็นและหาซื้อเสื้อผ้ากันหนาวสำหรับเด็กๆ แล้วนำทั้งหมดมามอบให้ เมื่อเด็กๆ รับประทานอิ่มและรู้สึกอบอุ่นแล้ว ท่านศิษยาภิบาลจึงบอกว่า “เดี๋ยวนี้ผมพร้อมที่จะอธิษฐานกับคุณแล้ว เพื่อขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระเมตตาของพระองค์ คุณเห็นแล้วใช่ไหมว่าพระเจ้าทรงห่วงใยและทรงประทานสิ่งที่คุณขัดสนให้”

อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณที่ทรงรำลึกถึงคนยากจนขัดสนและอดอยาก โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายแสดงให้คนเหล่านั้นเห็นความรัก ความห่วงใยและมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ทาเทียนา อาชียาวีนา (กรัสโนดาร์ รัสเซีย)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน ผู้ลี้ภัย

จะบ่นหรือจะให้

วันพุธ อ่าน ฟิลิปปี 2:12-18

31 พ.ค
2017

**ให้เรามุ่งประพฤติในสิ่งซึ่งทำให้เกิดความสงบสุข
แก่กันและกัน และทำให้เกิดความเจริญแก่กันและกัน (โรม 14:19)**

หลังจากนมัสการตอนเช้าวันอาทิตย์ครั้งหนึ่ง ผมแอบได้ยินการสนทนาสั้นๆ ของสมาชิกคริสตจักรสองคน คนหนึ่งพูดว่า “ผมไม่ได้อะไรมากนักจากการนมัสการวันนี้ แล้วคุณล่ะเห็นอย่างไร” อีกคนตอบว่า “ก็ไม่ค่อยได้เท่าไรเหมือนกัน” เมื่อได้ยินเช่นนี้ก็ท้อใจจริงๆ ที่ผมเองก็บ่นเช่นนั้นด้วย หลายครั้งเราไปโบสถ์ด้วยความสงสัยว่าไปแล้วจะได้อะไรบ้าง แต่ไม่ได้ถามตนเองว่าข้าพเจ้าให้อะไรบ้าง บางทีประสบการณ์ที่เราไปโบสถ์จะดีกว่าถ้าหากพูดให้กำลังใจมากขึ้นแต่บ่นให้น้อยลง ใช้เวลาและความสามารถหนุนใจซึ่งกันและกัน วันอาทิตย์หนึ่งพอผมไปถึงโบสถ์ มีหญิงที่สามีนอนโรงพยาบาลเข้ามาเล่าให้ฟังอย่างตื่นเต้นว่าสามีของเธอพูดเรื่องความเชื่อในพระเยซูคริสต์ให้พยาบาลคนที่ดูแลเขาฟัง หลังจากอธิษฐานด้วยกันแล้วเธอก็ยอมรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด แล้วเล่าประสบการณ์ของเธอให้คนอื่นๆ ฟังด้วย ความตื่นเต้นของหญิงคนนี้ทำให้ผมพลอยตื่นเต้นและยินดีไปด้วย “สรรเสริญพระเจ้า”

เรื่องของเธอนี้แสดงให้เห็นว่าเราสามารถให้แก่ชุมชนแห่งความเชื่อได้หลายวิธี เช่น ชมเชยผู้ที่ให้บริการและผู้อาสาสมัครให้ช่วยเหลือเมื่อมีโอกาส ชมเชยผู้ให้ด้วยใจเอื้อเฟื้อ ผู้หาทางช่วยเหลือคนขัดสน และผู้ให้ความมั่นใจเรื่องคำอธิษฐานของเรา

อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ภัยที่ข้าพระองค์ทั้งหลายสนใจแต่ตนเองเท่านั้น โปรดเผยให้ข้าพระองค์เห็นว่า จะให้กำลังใจผู้อื่นได้อย่างไร ทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ข้อคิดสำหรับวันนี้

ข้าพเจ้าจะบ่นให้น้อยลงและเอาใจใส่ดูแลการเปลี่ยนแปลงของชุมชนแห่งความเชื่อให้มากขึ้นได้อย่างไร

เป้าหมายของคำอธิษฐาน ชุมชนคริสตจักรของข้าพเจ้า

เวียร์น กรีนวอลด์ (อิลลินอยส์)

1 มิ.ย
2017

ตงงานหรือไ้งาน

วันพฤหัสบดี อ่าน อีสยาห์ 55:8-11

“ความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้า ทั้งทางของเจ้า
ไม่เป็นวิถีของเรา” พระเจ้าตรัสดังนี้ (อิสยาห์ 55:8)

“คิม คุณทำงานดี ทุกคนที่นี้รักคุณ แต่เนื่องจากงบประมาณถูกตัด งานของคุณ จึงถูกยกเลิก” ดิฉันตกใจที่ได้ยินคำพูดนี้จากผู้อำนวยการหน่วยงานสงเคราะห์ชุมชน ที่ตอนนั้นดิฉันทำงานอยู่และเศร้าใจที่จะต้องจากเพื่อนๆ ที่รัก ดิฉันอธิษฐานเพื่อจะได้ งานใหม่ทำ ระหว่างตงงานพระเจ้าทรงใช้ดิฉันไปทำพันธกิจช่วยคนชราและคนไร้บ้าน ที่ประเทศโรมาเนียเต็มเวลา

ทางของพระเจ้าสูงกว่าทางของดิฉัน แม่ดิฉันจะไม่รู้ตัวมาก่อนว่างานสงเคราะห์ คนชราในชุมชนที่ทำอยู่นั้นเป็นการเตรียมดิฉันสำหรับงานใหม่ในต่างประเทศให้มา ดูแลคนชราวัยเสี่ยงประสบอุบัติเหตุ พระองค์ทรงใช้งานที่ดิฉันเพิ่งถูกเลิกจ้างโดยไม่ คาดคิด เตรียมตัวดิฉันไว้สำหรับงานช่วงต่อไปในชีวิต

เมื่อมีเรื่องที่ไม่เข้าใจเกิดขึ้น เราสามารถเลือกได้ว่าจะเชื่อวางใจในพระเจ้าผู้ทรง เห็นภาพชีวิตทั้งหมดของเรา เราสามารถวางใจได้ว่าพระองค์จะทรงทำให้ประสบการณ์ ชีวิตทุกอย่างและทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราให้เกิดผลดีได้เสมอ

อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า ไม่ว่าจะมึสิ่งใดเกิดขึ้นใน ชีวิตแต่ละวันของข้าพระองค์ทั้งหลาย โปรดช่วยให้ เชื่อและวางใจในพระองค์ ทูลในพระนามพระเยซู- คริสต์เจ้า อาเมน

ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระเจ้าทรงทำงาน
เพื่อข้าพเจ้าเสมอ

คิม แจคสัน (นอร์ธแคโรไลน่า)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน ผู้ที่ไม่มีงานทำ

ทำไมหรือพระเจ้าข้า

วันศุกร์ อ่าน มาระโก 14:32-42

จงช่วยรับภาระของกันและกัน (กาลาเทีย 6:2)

2 มิ.ย
2017

ดิฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนเราต้องมีความทุกข์หรืออธิษฐานแล้วไม่ได้รับคำตอบ ดิฉันคงไม่เป็นเช่นนั้น แต่มีกำลังใจเพราะรู้ว่า ถ้ามีอะไรไม่เข้าใจ หรือมีความทุกข์เกิดขึ้น ดิฉันไม่ได้อยู่คนเดียว

พระคัมภีร์ที่อ่านวันนั้นแสดงว่าพระเยซูเองก็ทรงท้อพระทัย เมื่อมีความทุกข์ระทม

พระองค์ทรงทูลขอให้พระเจ้าเข้าแทรกแซง ทรงสงสัยว่าเวลาที่พระองค์ต้องการพระเจ้ามากที่สุด ทำไมพระเจ้าทรงเงียบ (ดูมาระโก 15:34)

พระเยซูทรงคุ้นเคยกับความกลัว ความว้าเหว ความสิ้นหวัง ความเจ็บปวดและล้าสนอย่างที่สุด พระองค์ทรงสัมผัสเช่นนี้ทุกอย่างบนกางเขนซึ่งเป็นอารมณ์ที่มนุษย์ทุกคนมีเหมือนกัน พระเจ้ามิได้ทรงคิดถึงเราน้อยลง ไม่ว่าเราจะเก็บความรู้สึกนั้นไว้ในใจหรือพูดออกมาดังๆ ก็ไม่ได้แสดงว่าความเชื่อของเราน้อยลงแต่อย่างใด หากแต่แสดงว่าเราเป็นคน

เราอาจจะต้องกล้ายอมรับความรู้สึกเหล่านั้น แต่การทำดังกล่าวผูกพันเราเข้าด้วยกันและทำให้เราเข้มแข็งขึ้น คงมีสักวันหนึ่งซึ่งเราจะทิ้งสิ่งเหล่านั้นไว้เบื้องหลังและไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์ ที่นั่นจะไม่มี ความทุกข์ใดๆ เหมือนในโลก (ดูวิวรณ์ 21:3-4) แต่เวลานี้เราสามารถแผ่ความรักและเมตตาแก่ผู้อื่นเหมือนที่เราเองก็ต้องการ โดยการอธิษฐานและหนุนใจกันและกัน

อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า วันนี้โปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายลืมหงายตาครอบๆ ตั๋วว่าใครมีความทุกข์บ้างเพื่อจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระของพวกเขา ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

เอลเซอร์ แอล. บอนเนอร์ (แคลิฟอร์เนีย)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน ผู้ที่อยู่ว่าเหว่ตามลำพัง

3 มิ.ย
2017

จ่ายให้แล้ว

วันเสาร์ อ่าน อีสยาห์ 53:1-9

ท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง พระเจ้าได้ทรง ซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูง (1 โครินธ์ 6:19-20)

เย็นวันหนึ่งในเดือนเมษายนมีลมพัดจัดขณะที่เรายืนเบียดกันอยู่บนชั้นบันไดใน

ข้อคิดสำหรับวันนี้
ข้าพเจ้าจะขอบพระคุณ
สำหรับความรอดที่พระเจ้า
ประทานให้ได้อย่างไร

ตัวเมืองเพราะความหนาว ขอบขอบคุณพระเจ้า
ที่เราคิดไว้ก่อนแล้วว่าต้องสวมเสื้อผ้า ถุงมือ
และใช้ผ้าพันคอหนาๆ ถึงเราจะไม่ใช่หนักห้อง
มีอากาศดี แต่ทุกคำก็ร้องออกมาจากใจว่า
“ทุกอย่างเกิดขึ้นในตอนเย็นเดือนเมษายน
อากาศข้างนอกนั้นดูแจ่มใส ฉันเห็นฝูงแกะ

หรรษาอยู่กับลูกๆ ของมัน ทำให้คิดถึงพระเมษโปดกของพระเจ้า” *

ลูกค้าต่างพากันรีบเร่งเพราะอยากกลับบ้านให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้ผิงไฟให้อบอุ่น
เพราะพวกเขาเอาแต่ก้มหน้าเดินจึงแทบมองไม่เห็นเรา

ร้านขนมปังที่ตั้งอยู่ตรงข้ามยังเปิดอยู่ มีลูกค้าบางคนแวะเข้าไปซื้อเค้กและขนมปัง
รสอร่อย แต่พอลูกค้าควักกระเป๋าเงินก็ได้ยินเสียงบอกว่า “ชำระแล้วค่ะ” พวกเขาจึง
ได้ของที่ต้องการโดยไม่ต้องเสียเงินซื้อ

ในฐานะที่อยู่ในกลุ่มคริสเตียนผู้บำเพ็ญประโยชน์ เราจัดการชำระค่าสินค้ำใน
เย็นวันนั้นให้พวกเขาเพื่อประกาศข่าวดีในวันอีสเตอร์ ไม่ใช่แค่ขนมปังและขนมเค้ก
เท่านั้นที่ได้โดยไม่ต้องจ่ายเงิน เพราะพระเยซูทรงชำระค่าของความบาปให้เราแล้ว เรา
ได้รับการอภัยโทษและดำเนินชีวิตติดตามพระคริสต์โดยไม่คิดค่า

* “All in the April Evening” เนื้อร้อง : โดย แคทริน ไทน์ ดนตรี : โดย ฮิว
เอส. โรเบิร์ตสัน พิมพ์ครั้งแรก ค.ศ. 1911

อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณที่ทรงพลีพระชนม์เป็นค่าไถ่เพื่อข้าพระองค์
ทั้งหลายมีชีวิตที่เป็นไท ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

แคโรล เพิร์ล (คาร์ลิตเซล อังกฤษ)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน สมาชิกคณะนักร้องคริสตจักร

วันเพนเทคอสต์

4 มิ.ย
2017

วันอาทิตย์ อ่าน กิจการ 2:1-12
เมื่อวันเทศกาลเพนเทคอสต์มาถึง

จำพวกศิษย์จึงรวมอยู่ในที่แห่งเดียวกัน (กิจการ 2:1)

ตอนผมสอนรวีวารศึกษานักเรียนชั้นปีที่ 6 เรื่องวันเพนเทคอสต์ ผมบอกเขาว่าผมเหมือนกับสาวกรุ่นแรกซึ่งรู้สึกอัศจรรย์ใจที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยให้ทุกคนติดตามพระคริสต์ได้ ไม่ว่าพวกเขาจะพูดภาษาอะไร

สองสามปีครึ่งเราไปเยี่ยมบ้านลูกเขยซึ่งอยู่ในบริเวณแบล็คฟอเรสต์ที่ประเทศเยอรมัน ถึงแม้ผมจะพูดภาษาเยอรมันไม่ได้แต่ก็ชอบไปนมัสการในโบสถ์ที่นั่น คำเทศนา ดนตรีและคำอธิษฐานล้วนใช้ภาษาเยอรมัน ถึงแม้ผมพูดไม่ได้แต่ก็รู้สึกเหมือนอยู่บ้านเกิดและเข้าใจโดยไม่ต้องแปล รวกับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจให้ผมมีสันติสุข มีความรักและจริงใจพูดคุยกัน ผมเข้าใจสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในการนมัสการจากกิริยาท่าทางที่แสดงออกมา เช่น รู้ว่าคำอธิษฐานที่พระเยซูทรงสอนเริ่มต้นเมื่อใดหรือเข้าใจว่ากำลังจะร้องเพลงนมัสการบทไหนเมื่อออร์แกนเริ่มบรรเลงทำนองเพลง

ผมหนุนใจนักท่องเทียวให้ไปนมัสการที่คริสตจักรท้องถิ่น การปฏิบัติที่คุ้นเคยและฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้เราเข้าใจทั้งที่ไม่รู้ภาษาเยอรมัน

อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าผู้สร้าง ขอบพระคุณสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ช่วยให้ประชาชนทุกที่ทุกแห่งเข้าใจพระวจนะ

และนมัสการพระองค์ได้ด้วยภาษาของตนเอง โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้ต้อนรับนักท่องเทียวและเชิญให้เข้าร่วมนมัสการด้วยกัน ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ข้อคิดสำหรับวันนี้
ไม่ว่าเราจะพูดภาษาอะไร
พระเจ้าก็ทรงเข้าพระทัย
คำอธิษฐานของเรา

เดวิด จอห์น วอลเกอร์ (ไอโฮโอ)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน คริสเตียนที่เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ

5 มิ.ย
2017

ขนมไพนัดอกไม้

วันจันทร์ อ่าน ยอห์น 3:16-21

เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทาน
พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจ

ในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น 3:16)

ตอนเป็นเด็กดิฉันได้รับเหรียญรางวัลจากการทำ “ไพนัดอกไม้” ที่งดงาม ดิฉันใช้เวลาหลายชั่วโมงเก็บก้อนหินชนิดต่างๆ จากทางขับรถที่บ้านคุณยายมาวางไว้บนแผ่นฟลอยเก่าที่ท่านนำมาให้ ดิฉันชอบทำชิ้นบนของขนมไพนัดให้ราบเรียบเป็นพิเศษเพื่อประดับด้วยดอกไม้สวยที่สุดเท่าที่หาพบ และจำได้อย่างชัดเจนว่าเคยไปเด็ดดอกไม้สวยที่สุดในสวนของยายซึ่งท่านไม่เคยต่อว่าดิฉันแม้แต่ครั้งเดียวที่เด็ดดอกไม้สวยที่สุดของท่านไปใช้ในโครงการสร้างสรรค์ของตนเอง เพราะท่านเต็มใจอมสละสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้หลานของท่านมีความสุข

ความรักของยายช่วยดิฉันให้คิดถึงความรักและความไม่เห็นแก่ตัวของพระเจ้า พระองค์ทรงประทานของดีที่สุดคือพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ให้ดิฉัน พระคัมภีร์สอนเราให้รู้ว่าพระเจ้าทรงมอบสิ่งสำคัญที่สุดเพื่อช่วยให้เรารอด ทรงสำแดงให้เราเห็นวิถีปฏิบัติตนเองและทรงวางแบบฉบับของความรักที่ไม่เห็นแก่ตัว ถ้าเรายินดีย่อมเห็นความจำเป็น ความสะดวกสบายและความสุขของผู้อื่นสำคัญกว่าของเรา ก็เท่ากับได้สะท้อนความรักแท้ที่พระเจ้าทรงแสดงให้เราแต่ละคนรู้จัก

อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายแสดงความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวแก่ผู้อื่นเหมือนที่ทรงสำแดงแก่ข้าพระองค์ก่อนแล้ว ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระเจ้าประทานของดีที่สุดแก่ข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะให้ของดีที่สุดแก่ผู้อื่นด้วย

อาลิซา ริทซี (นอร์ธแคโรไลน่า)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน ศิลปินรุ่นเยาว์

แข็งแรงขึ้นเมื่อคุกเข่าลง

วันอังคาร อ่าน โรม 5:1-6

6 มิ.ย

2017

ดาเนียลคุกเข่าลงวันละสามครั้ง อธิษฐานและโมทนาพระคุณต่อพระเจ้าของท่าน ดังที่ท่านได้เคยกระทำมาก่อน (ดาเนียล 6:10)

เมื่อคุณพ่อช่วยลูกทั้งห้าคนขึ้นเกวียนได้สมใจนึกแล้ว ท่านก็ช่วยคุณแม่ขึ้นขี่เป็นหลังควาย แล้วพาเรากลับไปโบสถ์ซึ่งต้องข้ามแม่น้ำไปอีกประมาณห้ากิโลเมตร ตอนนั้นฝนกำลังตกหนัก ร่องเกวียนมีแต่โคลนซึ่งบางแห่งลึกถึงเข่า คุณพ่อกระทุ้งควายให้เดินเร็วขึ้นเพราะเราต้องข้ามแม่น้ำให้ได้ก่อนจะข้ามไม้ทั้น การขึ้นตลิ่งที่ทั้งชันและลื่นทำได้ยากมาก ทันใดนั้นน้องชายตะโกนขึ้นว่า “พ่อครับคุณนี่สิ ควายกำลังคุกเข่า มันคงจะลากเกวียนต่อไปไม่ไหวแล้ว” คุณพ่อหันหลังกลับมามองพวกเราที่นั่งอยู่บนเกวียนและพูด “ลูกเอ๋ย ควายจะแข็งแรงที่สุดเมื่อมันคุกเข่าลง”

ข้อคิดสำหรับวันนี้
เราเข้มแข็งขึ้นเมื่อ
คุกเข่าลงอธิษฐาน

ดิฉันดูควายขณะที่ยืนก้าวไปตามทางเกวียนและลื่นที่ละก้าว มันจะหยุดเดินคุกเข่าลงและพยายามลุกขึ้นค่อยๆ ลากเกวียนไปช้าๆ จนพาเราขึ้นบนตลิ่งได้ ความเข้มแข็งของควายเกิดจากการคุกเข่าลงจริงๆ ตามที่คุณพ่อพูด แต่ครั้งที่มันคุกเข่ามันจะลากเราไปได้ไกลและเร็วขึ้น

นั่นก็ผ่านมาแล้วหลายปี เต็มวัยนี้มีบ่อยครั้งที่ชีวิตส่วนตัวต้องลุยผ่านความทุกข์ลำบากดิฉันจะคิดถึงควาย ดิฉันก็เช่นกันที่ได้รับการเข้มแข็งเป็นพิเศษเมื่อคุกเข่าลงอธิษฐาน

อธิษฐาน ข้าแต่พระเป็นเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้มีความเข้มแข็งโดยการอธิษฐาน ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

เฟเบ กามาตา คริสโม (บุลากัน ฟิลิปปินส์)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน ผู้รับใช้ที่ทำงานในชนบทห่างไกล

7 มิ.ย
2017

ไม่หวงอะไรไว้

วันพุธ อ่าน มาระโก 14:3-9

มีหญิงผู้หนึ่งถือผอบน้ำมันหอมระคายที่มีราคา
มาเผ่าพระองค์ แล้วเปิด(ทูป)ผอบเทน้ำมันนั้นลง
บนพระเศียรของพระองค์ (มาระโก 14:3)

ข้อคิดสำหรับวันนี้
ข้าพเจ้าจะหาวิธีทุม
ทั้งชีวิตถวายพระเจ้า

ลูกชายให้น้ำมันหอมโคโลญขวดใหญ่ที่ถูกใจผมมาขวดหนึ่ง ผมเก็บของขวัญนี้ไว้
อย่างดี แม้หลายเดือนผ่านไปผมก็ใช้แค่นิดเดียว
เพราะอยากเก็บมันไว้นานๆ แต่ผู้หญิงในพระคัมภีร์
ที่อ่านวันนี้ไม่ได้หวงน้ำมันหอมราคาแพงไว้เลย นาง
ทูปผอบและเทลงบนเศียรพระเยซูจนหมดไม่มีเหลือ
บ่อยครั้งเรามักพูดว่าจะถวายทุกสิ่งแก่พระเจ้า

พอเอาเข้าจริงแล้วเราถวายตัวแบบตระหนี่ถี่เหนียวโดยให้ตรงนั้นนิดตรงนั้นหน่อย เพื่อ
ให้หลายคนได้เห็นความดีของเราแล้วสรรเสริญพระเจ้า (ดู มัทธิว 5:16) พระเจ้าทรง
ต้องการทั้งความคิด ความตั้งใจจริง ของประทานและตะลันต์ทั้งหมดของเราทุกคน
ที่ผมจดจำผู้หญิงคนที่เรอ่านวันนี้ได้มีไม่ใช่เพราะเธอถวายของมีค่าสูงหรือเพราะ
ความถ่อมใจของนาง ซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีค่าควรระลึกถึง แต่ที่ผมจำใส่ใจก็เพราะนาง
ทูปผอบ(ไม่ใช่แค่เปิด)แล้วเทน้ำมันหอมทั้งหมดลงบนพระเยซูจนไม่มีเหลือไว้เลย

ถ้าเราถวายตัวแก่พระเจ้า เราจะถวายแค่ของไม่มีค่าที่นั่นนิดที่นั่นหน่อยหรือว่าจะ
ทุมทั้งกายใจและทุกอย่างถวายพระองค์

อธิษฐาน ข้าแต่พระเป็นเจ้า ขอบพระคุณที่ทรงประทานพระบุตรของพระองค์ให้เป็น
ของขวัญพิเศษแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอให้ข้าพระองค์ถวายหมดทั้งกาย ใจและวาจา
แก่พระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

เดวิด เจ. เซิร์ฟเลอร์ (เพ็นซิลวาเนีย)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน ผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกให้ทำพันธกิจแบบใหม่

พระเจ้าประเสริฐ

วันพฤหัสบดี อ่าน 2 โครินธ์ 12:6-10

8 มิ.ย
2017

จงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงพระคุณ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิത്യ (สดุดี 136:1)

หลายปีก่อนแพทย์ตรวจพบว่าดิฉันเป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ หลังจากนั้นดิฉันก็เจ็บปวดและทรุดโทรมต่อไปสองสามปี เวลานั้นดิฉันทำอะไรมาๆ ไม่ได้เลย ข้อต่อทุกแห่งแม้แต่โหนกแก้มและกรามก็ปวด แต่ทั้งหมดนี้ทำให้ดิฉันรู้ว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่ด้วยช่วยดูแลดิฉันอยู่

ก่อนหน้านั้นดิฉันต้องสู้กับความกดดันเนื่องจากคู่หมั้นเสียชีวิต และได้สัมผัสคุณความดีของพระเจ้าผ่านทางผู้อื่นที่ช่วยหนุนใจ และได้กำลังจากพระคัมภีร์เช่นข้อที่อ้างถึงข้างบนนี้ แต่ความเจ็บปวดในครั้งนั้นทำให้ลำบากมาก เพราะพระเจ้าทรงเอาพระทัยใส่ดูแลทำให้ดิฉันมีความยินดีและอดทนได้มากขึ้น เพื่อนบางคนถึงกับบ่นงงและสงสัย เพราะไม่เข้าใจว่าดิฉันมีความยินดีเช่นนั้นได้อย่างไรท่ามกลางความทุกข์ครั้งนั้น คำถามสำคัญมีอยู่ว่าพระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นหรืออย่างไร ดิฉันอธิบายให้พวกเขาเห็นว่าพระเจ้าทรงเฝ้าดูแลดิฉันอย่างดีในยามทุกข์ยาก ทำให้รู้ว่าพระองค์ประเสริฐ ทรงมีความรักมั่นคงเสมอและทรงห่วงใยดิฉันตลอดเวลา

พระเจ้าประเสริฐเมื่เมื่อเราตกงาน พระเจ้าประเสริฐเมื่เมื่อชีวิตสมรสล้มเหลว พระเจ้าประเสริฐเมื่เมื่อคนรักตายจากไป ใช่แล้ว พระเจ้าประเสริฐเมื่เมื่อเราเจ็บป่วยและทรุดโทรม พระเจ้าประเสริฐทุกเวลา โดยเฉพาะเมื่อเราเชื่อในความดีไม่เสื่อมคลายของพระองค์ เราจะมีมากขึ้นขมยินดีเป็นล้นพ้นทั้งแก่ตัวเราเองและผู้อื่น

อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณที่ทรงดีแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายมายัง ขอให้ข้าพระองค์เชื่อวางใจในความดีของพระองค์เพื่อจะแบ่งปันแก่ผู้อื่นได้เมื่เมื่อชีวิตประสบความลำบาก ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ข้อคิดสำหรับวันนี้
เมื่เมื่อสถานการณ์เลวร้าย
พระเจ้าก็ยังประเสริฐอยู่

ทิทา ชาเวส (นิวเจอร์ซีย์)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน ผู้ที่เป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

โตและแกร่งกล้าขึ้น

วันศุกร์ อ่าน มัทธิว 13:24-30

ความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยั้ง และพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุด เป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้า (เพลงคร่ำครวญ 3:22-23)

ต้นไวโอเล็ตป่าเจริญเติบโตในสวนสมุนไพรของดิฉันอยู่หลายปี จนในที่สุดดิฉันถึงได้รู้ว่าต้นไวโอเล็ตเป็นวัชพืช ถึงดูสวยดีแต่มันก็แย่งอาหารในดินจนต้นสมุนไพรเสียหาย ทั้งนี้ก็เพราะดิฉันยอมให้สวนสมุนไพรปนเปื้อนโดยเห็นแก่ความงามของต้นไวโอเล็ต

ความบาปก็เหมือนต้นวัชพืชที่เข้ามาในชีวิตของเราโดยห่อเสี้ยวสวยหรูและดูเหมือนไม่มีอันตราย แต่มันแย่งอาหารที่ช่วยให้วิญญาณของเราเติบโต ดิฉันสงสัยว่าตนเองยอมผ่อนปรนให้ความบาปโตขึ้นในจิตวิญญาณได้อย่างไร มันบรรจุอยู่ในหีบห่อสวยงามอันใดมา เริ่มแรกดิฉันชอบคิดว่าพึ่งพาตนเองได้ จึงไม่ค่อยได้ทูลขอการทรงนำจากพระเจ้าและบางครั้งก็ลืมอ่านพระคัมภีร์

ขอบคุณพระเจ้าที่ประทานพระเมตตาให้ใหม่ทุกเช้าพร้อมกับให้อภัยโทษ เหมือนกับที่ดิฉันถอนต้นไวโอเล็ตทิ้งเพื่อป้องกันต้นสมุนไพรให้โตได้อย่างเต็มที่ ด้วยการทรงนำของพระเจ้า เราสามารถเลือกและเปลี่ยนพฤติกรรมเสียใหม่เพื่อไม่ปล่อยให้จิตวิญญาณของเราหยุดโต

อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้าผู้ประเสริฐ ขอทรงให้อภัยในความล้มเหลวของข้าพระองค์ทั้งหลาย โปรดช่วยขุดรากความบาปออกจากความคิด จิตใจและโปรดใช้มือ ใช้เท้า

และใช้เสียงของข้าพระองค์เพื่อประกาศข่าวดี ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ลินน์ จามิสัน (เพ็นซิลวาเนีย)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน ชาวสวน

ข้อคิดสำหรับวันนี้
ข้าพเจ้าจะโอนอ่อนหรือ
เลือกสร้างความเจริญเติบโต
แก่จิตวิญญาณของตนเอง

โบกชง

วันเสาร์ อ่าน สุภาษิต 3:5-10

10 มิ.ย
2017

จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง (สุภาษิต 3:5)

ที่บ้านเกิดของผมก็เหมือนที่อื่นๆ ซึ่งมีทางคดเคี้ยวตัดเข้าไปในไร่ข้าวโพดเป็นรูปเขาวงกตขนาด 6 เอเคอร์หรือประมาณ 100 ไร่ ถ้าเดินเข้าไปแล้วจะรู้สึกสับสนหาทางออกได้ยาก แต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มที่เดินเข้าไปในนั้นจะได้รับธงผืนหนึ่งติดตัวไปด้วย ด้านนอกเขาวงกตมีหอคอยตั้งอยู่เพื่อดูแลไร่ข้าวโพดทั้งผืน มีเจ้าหน้าที่ชุดหนึ่งอยู่บนหอคอยจับตาดูตรงทั้งหมด เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบว่าจะหากใครหลงทางหรือมีปัญหาเดือดร้อนก็ขอให้โบกชงเรียกความสนใจจากคนบนหอคอย เพื่อจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือ

ข้อคิดสำหรับวันนี้
เมื่อใดที่รู้ว่าหลงทาง
ข้าพเจ้าทูลขอการทรงนำ
และความช่วยเหลือ
จากพระเจ้าได้

พระเจ้าก็เหมือนคนบนหอคอย พระองค์ทรงเฝ้าดูเราทุกคนเพื่อให้แน่ใจไม่มีใครหลงทาง ถ้าเรา “โบกชง” ด้วยการอธิษฐานขอการทรงนำ เราจะได้รู้จักวางใจในพระเจ้า มีใจวางใจในตนเอง เวลาที่เราประสบความยากลำบากและรู้สึกว่าจนปัญญาหาทางออกไม่เจอก็ไม่ต้องกลัวที่จะ “โบกชง” ขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า

อธิษฐาน ข้าแต่พระบิดาเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้พึ่งพระองค์ ไม่ใช่พึ่งความรู้ความเข้าใจของข้าพระองค์เอง โปรดสำแดงความรักและเมตตาแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

โจเซฟ เอช. พราเตอร์ (นอร์ธแคโรไลน่า)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน ผู้ที่ทำงานนอกบ้าน

11 มิ.ย
2017

รักเดียวใจเดียวกัน

วันอาทิตย์ อ่าน โคลโลสี 3:9-17

**อสงวนความรักที่บ่งชี้ให้เห็นทั้งหมด เพราะความรักย่อม
ผูกพันทุกสิ่งไว้ให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์ (โคลโลสี 3:14)**

ข้อคิดสำหรับวันนี้
ความรักของพระเจ้า
ผูกพันเราให้พี่น้องกัน
ในพระคริสต์

ดิฉันและเพื่อนๆ พากันไปฟังคอนเสิร์ตเปียโนโน้ติมโฟนี่ที่พาร์นู เอสโตเนีย นักดนตรีเล่นได้ไพเราะมากจนดิฉันรู้สึกว่เวลาเหมือนจะหยุดนิ่ง เมื่อดูทีโปรแกรมดิฉัน

สังเกตว่านักดนตรีวัยรุ่นเหล่านั้นมาจากประเทศต่างๆ (เยอรมัน จีน เกาหลีเหนือ ฝรั่งเศสและออสเตรีย) ถึงแม้แต่ละคนจะมาจากที่ต่างๆ แต่คืนนั้นเราทุกคนใช้ภาษาเดียวกันคือภาษาดนตรี เมื่ออ่านห้องชั้นบนฉบับภาษารัสเซีย ดิฉัน

รู้สึกว่เหมือนกับเรื่องนี้มาก คือรู้สึกว่เป็นหนึ่งในหนึ่งเดียวกันกับผู้เขียนบทภาวนาแต่ละวัน เราทุกคนเป็นพี่น้องหญิงชายในความเชื่อจากประเทศต่างๆ ในโลกนี้ที่แต่ละคนมีภาษาพูดของตนเอง แต่ผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความรักของพระเจ้า ไม่มีพรมแดนหรือภาษาใดมาแบ่งแยกเราได้เพราะมีความรักของพระเจ้าผูกพันทุกคนให้เป็นคริสตจักรใหญ่เดียวกันในโลกหล้า

อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา ข้าพระองค์ทั้งหลายสำนึกในพระคุณที่ทรงรักบุตรแต่ละคนของพระองค์ โปรดสอนให้ทุกคนรักกันแม้จะอยู่ห่างไกลคนละทิศ และให้อธิษฐานเผื่อคริสตจักรในโลกนี้ที่มีผู้คนมากมายเสมอ ขออธิษฐานตามที่พระเยซูทรงสอนว่ “ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายทุกๆ วัน” อาเมน

นาทาลิยา คอนสแตนติโนวา (พีสคอฟ รัสเซีย)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน นักดนตรีวัยรุ่น

พระราชกิจประเสริฐของพระเจ้า

วันจันทร์ อ่าน มัทธิว 25:31-46

12 มิ.ย
2017

ถ้าเราจะขอสั่งใจจากท่านก็จงให้ อย่าเมินหน้า จากผู้ที่อยากขอยืมจากท่าน (มัทธิว 5:42)

มีอยู่วันหนึ่งขณะที่ผมกำลังออกจากห้างสรรพสินค้า มีชายคนหนึ่งจำผมได้จากการฟังผมเทศนา เขาแนะนำตนเองและขอติดรถไปปั้มน้ำมันที่อยู่ใกล้เคียง ระหว่างขับรถไปที่นั่นเขาบอกผมว่ารถของเขาเสีย จำเป็นต้องขอยืมเงินเล็กน้อยเพื่อจ้างรถลากไปที่อยู่เพื่อนเพื่อขอเขาให้ช่วยซ่อมฟรี พอไปถึงเขาก็เอ่ยปากขอยืมเงินอีกเพื่อจะเติมน้ำมันรถ ผมคิดในใจว่าทำไมรถเสียต้องเติมน้ำมันด้วย

ชายคนนี้ขอให้ผมขับรถไปส่ง ขอยืมเงินแล้วและยังขอยืมเพิ่มอีก ผมอธิษฐานในใจเจี๊ยบๆ และให้เขายืมเงินมากกว่าที่เขาขอ เขาขอบคุณผมมากจนเกินพอดีและสัญญาว่าจะคืนให้พร้อมกับดอกเบี๋ย เมื่อผมขับรถออกไปก็รู้สึกว่าคุณดัมแล้ว

หลังจากอธิษฐานเสียงดังว่า "พระองค์เจ้าข้า โปรดให้เงินนั้นเกิดผลดี" ผมจึงรู้สึกสบายใจขึ้น ที่เขาพูดถึงเรื่องรถเสียนั้นจริงหรือไม่ก็ไม่สำคัญเท่ากับที่มีลูกของพระเจ้าคนหนึ่งพยายามอย่างหนักเพื่อจะอยู่ในโลกจึงขอให้ผมช่วย

ผมเข้าใจแล้วว่าการช่วยเหลือบางคนโดยหวังจะได้รับสิ่งตอบแทนนั้นเป็นการทำธุรกิจ หากใช้การแสดงความรักของพระเจ้าไม่ ผมอธิษฐานขอให้การทำด้วยใจเอื้ออาทรนั้นเป็นการทำดีตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า

อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ ทั้งหลายระงับยับยั้งการกล่าวร้ายผู้อื่นและแสดงให้ข้าพระองค์รู้ว่าจะช่วยผู้อื่นตามพระบัญชาได้อย่างไร ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ข้อคิดสำหรับวันนี้

การแสดงความรักของ
พระเจ้าด้วยใจเอื้ออาทร
เป็นรางวัลอยู่ในตัว

วิลล์ เปปเปอร์ (มิสซิสซิปปี)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน ให้แสดงความกรุณาปราณีโดยไม่คิดในแง่ลบ

13 มิ.ย
2017

พระเจ้าทรงอยู่ใกล้

วันอังคาร อ่าน สดุดี 63:1-11

**“ข้าแต่พระเจ้า... ข้าพระองค์แสวงพระองค์ จิตวิญญาณของข้าพระองค์
กระหายหาพระองค์... พระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์ของข้าพระองค์...
จิตวิญญาณของข้าพระองค์เกาะติดอยู่ที่พระองค์” (สดุดี 63:1, 6-8)**

หนึ่งปีผ่านไปหลังจากสามีเสียชีวิต ในใจลึกๆ ของดิฉันยังบอบช้ำอยู่ คือนหนึ่งดิฉันรู้สึกเสียใจอย่างรุนแรง ถึงจะมีพระคัมภีร์อยู่ใกล้ๆ ดิฉันก็ไม่ยอมอ่าน เอาแต่ซบหมอนและอธิษฐานว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์ไม่ย่อท้ออ่านพระคัมภีร์ แต่อยากเห็นหน้าของโปรอันทน์มาก” ที่แรกดิฉันรู้สึกตกใจในคำพูดของตนเองแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้น เพราะแน่ใจว่าพระเจ้าทรงได้ยินสิ่งที่ดิฉันร้องคร่ำครวญแล้ว จิตใจจึงเต็มไปด้วยสันติสุข

ในที่สุดดิฉันก็เปิดพระธรรมสดุดีบทที่ 63 อ่าน กษัตริย์ดาวิดถูกอับซาโลโอรสของพระองค์กบฏและคุกคามราชอาณาจักรของพระองค์ คำคร่ำครวญของดาวิดคือคำคร่ำครวญของดิฉันขณะที่เสียใจมาก ทั้งหมดที่ดิฉันต้องการคืออยากรู้และเข้าใจว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้ พระเจ้าทรงประทับอยู่ด้วยอย่างไรนั้นบอกไม่ถูก แต่ดูเหมือนจะทรงนั่งอยู่ข้างๆ ช่วยให้ได้ดิฉันมีกำลังใจมากขึ้น

ดิฉันรู้แล้วว่าพระเจ้าทรงพบเราขณะอยู่ในดินแดนแห้งแล้งและอ่อนละโยย เป็นเวลาที่เรามีความจำเป็นที่สุด ดิฉันพบแล้วว่าพระเจ้าทรงเป็นทุกสิ่งที่เราต้องการและทรงอยู่ใกล้ซิดจึงไม่อ้างว้างอีกต่อไป แต่กลับรู้สึกปลอดภัยในความรักรบบริบูรณ์ของพระองค์

อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้าแห่งการชูใจทั้งปวง ขอบพระคุณที่ทรงเห็นความจำเป็นและทรงฟังเสียงคร่ำครวญของข้าพระองค์ทั้งหลาย โปรดช่วยข้าพระองค์ให้ยึดมั่นอยู่ในพระองค์ตลอดเวลา ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระเจ้าทรงได้ยินเรื่อง
ความสูญเสียอย่างลึกกล้า
ของข้าพเจ้า

ลอรี่ ลาครออสส์ (แคลิวอร์เนีย)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน ผู้ที่ร้องให้คิดถึงคูชีวิต

วันพุธ อ่าน มัทธิว 22:36-40

เพราะว่าท่านทั้งหลายจะกล่าวโทษเขาอย่างไร พระเจ้าจะทรงกล่าวโทษท่านอย่างนั้น และท่านจะคงให้เขาด้วยทะนานอันใด พระเจ้าจะได้ทรงคงให้ท่านด้วยทะนานอันนั้น (มัทธิว 7:2)

เรามองเห็นพระเจ้าเป็นอย่างไรก็ทำให้เรามองเห็นตนเองเป็นอย่างไรนั้น ถ้าเราเห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว ที่เราหวังจะได้รางวัลหรือถูกลงโทษนั้นขึ้นอยู่กับความประพฤติของเรา แต่ถ้าเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นพ่อที่รักและเอ็นดูเรา เราจะเห็นว่าตนเองเป็นลูกที่ถึงจะไม่ดีพร้อมทุกประการ พระองค์ก็ทรงรักและชื่นชม

ข้อคิดสำหรับวันนี้
เพราะพระเจ้าทรงรักข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจึงรักตนเองได้

การมองดูว่าตนเองมีมลทิน ผิดพลาด และล้มเหลวจะทำให้เรามองดูความบกพร่องในผู้อื่นอย่างเดียวกัน ถ้าเราไร้ความปราณีขาดความอดกลั้นและขุ่นเคืองผู้อื่น ที่เป็นเช่นนั้นบ่อยครั้งก็เพราะเราปฏิบัติต่อตนเองอย่างนั้นด้วย ถ้าเราให้อภัยตนเองได้ยาก เราอาจจะมีแนวโน้มถือโทษโกรธเคืองคนอื่นที่ทำผิดต่อเราด้วย

เมื่อไม่นานนี้ผมส่องกระจกเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่ผมไม่ชอบ ชายคนนั้นไม่สุภาพหรือไม่เป็นมิตรกับผมอยู่เสมอ แต่พระเจ้าไม่ได้ทรงเห็นเหมือนที่ผมเห็น ขณะกำลังส่องกระจกดูตนเองอยู่นั้นผมได้ยินพระเจ้าทรงกระซิบเบาๆ ว่า “เจ้าควรจะพูดกับชายที่เห็นในกระจกอย่างสุภาพและอริษฐานเมื่อเขาด้วยความเมตตา เจ้าควรรักเขาเหมือนที่เรารัก”

พระเจ้ามิได้มองข้ามความบาปของเรา แต่พระองค์ทรงยกโทษให้ ซึ่งเราควรทำเช่นนั้นกับตัวเองและกับผู้อื่นด้วย

อริษฐาน ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้มองเห็นเช่นเดียวกับพระองค์และทำเหมือนที่พระองค์ทรงทำ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

เจฟฟ์ เอ็ดมัลด์ (อาร์ิซาว่า)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน ผู้ที่พยายามจะรักตนเอง

15 มิ.ย
2017

ความรักเป็นของประทานที่พร้อม

วันพฤหัสบดี อ่าน ยอห์น 14:15-20

เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเรา
ที่ให้แก่นั่น เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้
อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่ากลัวเลย (ยอห์น 14:27)

ตอนที่คุณตาและคุณยายเกษียณแล้ว ท่านตัดสินใจย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ที่เล็ก

ข้อคิดสำหรับวันนี้
วันนี้ข้าพเจ้าจะโมทนาพระคุณ
พระเจ้าสำหรับของประทาน
มากมายที่ทรงประทานให้

กว่าเดิมและขอให้ลูกหลานมาเลือกของ
ที่ท่านไม่เอาไปด้วยไว้เป็นที่ระลึก ดิฉัน
เลือกชามขนมสี่สวยงามซึ่งไม่ค่อยมีค่า
เท่าไรนัก แต่สำหรับดิฉันมันเป็นของที่
ระลึกพิเศษ เพราะคราใดที่เราไปเยี่ยม

บ้านท่าน ชามใบนั้นจะเต็มไปด้วยขนมชิ้นน้อยๆ และท่านจะขอให้หลานแต่ละคนหยิบ
ไปเติมกำมือ นี่แหละคือวิธีที่คุณยายทำให้รู้ว่าเราเป็นคนพิเศษและยินดีต้อนรับมา
บ้านท่าน ถ้าดิฉันเห็นชามขนมใบนั้นเมื่อใดจะคิดถึงความรักที่ท่านมีต่อดิฉัน

พระเจ้าทรงเห็นว่าเป็นคนพิเศษ พระองค์ทรงมีของขวัญและพระพรพร้อม
เตรียมไว้ให้ พระพรของพระองค์มาถึงเราได้หลายวิธีถ้าเราเปิดใจยอมรับไว้ เช่นทรง
ประทานเพื่อนที่ยินดีฟังเสียงของเรา ดอกไม้งดงามที่เพิ่งเบ่งบานหรือโอกาสครั้งใหม่
ที่พระองค์ทรงประทานให้ พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาที่ดีและทรงพร้อมจะรักเรา จะฟัง
เสียงทูลขอของเราและจะให้อภัยถ้าเราเปิดใจเข้าเฝ้าพระองค์

อธิษฐาน ข้าแต่พระเป็นเจ้า ขอบพระคุณสำหรับชีวิตนิรันดร์ที่ทรงยอมพลีโดยการ
สิ้นพระชนม์ของพระบุตรและพระเยซูเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย ในพระนามพระเยซู-
คริสต์เจ้า อาเมน

คริสติน เฮนเดอร์สัน (เท็กซัส)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน สมาชิกครอบครัวที่สู้ง่าย

ความยินดีในยามเครียด

วันศุกร์ อ่าน สดุดี 118:21-24

นี่เป็นวันซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้าง

ให้เราปรบปรีดีและยินดีในวันนั้น (สดุดี 118:24)

16 มิ.ย
2017

ดิฉันกับสามีกำลังผ่านเวลามีความทุกข์ เพราะเครียดเกี่ยวกับงานที่ทำอยู่และกังวลเรื่องเศรษฐกิจ เราย้ายกลับมาอยู่สหรัฐอเมริกาหลังจากไปอยู่ที่ประเทศอื่นเสียนาน และได้รับงานชิ้นแรกซึ่งมีผู้เสนอให้เราทำ รายได้ครั้งแรกนี้น้อยนิดทำให้ชีวิตของเราตัดขาดขาดสนและมีหนี้สินจึงอยากหางานใหม่ที่ดีกว่านี้ทำ ความเครียดทำให้เราแทบจะไม่ชื่นชมยินดีในชีวิต ยิ่งนานเข้าเราก็กังวลหมดกำลังใจ

เช้าวันหนึ่งขณะดิฉันภาวนาธิษฐานอยู่ ข้อพระคัมภีร์ที่อ้างถึงข้างบนนี้ผลุดขึ้นในใจ นี่เป็นครั้งแรกที่ดิฉันคิดถึงความยินดีและเชื่อว่าน่าจะหาพบได้ทุกวันจากโลกที่พระเจ้าทรงสร้าง ดิฉันคิดถึงตอนที่เดินอยู่ในป่า ได้กลิ่นหอมของดินและต้นไม้ ได้ยินเสียงนกคุ้ยกันตามประสานกและได้สัมผัสสายลมโชยมาปะทะใบหน้าเบาๆ เหล่านี้ล้วนเป็นความยินดีที่ได้มาโดยไม่เสียเงิน

พระคัมภีร์ทำให้ดิฉันรู้ความจริงว่าแต่ละวันน่าสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีมาให้ ขอเพียงแต่หากีจะพบ ก่อนจะสายเกินแก้ดิฉันกับสามีหันกลับมาสู่นิสัยเสาะหาของประทานจากพระเจ้าที่อยู่ตรงหน้า แต่ก็ต้องใช้เวลามากกว่าจะคลายเครียดให้หมดไปได้ เหตุผลที่ทำให้เราชื่นชมยินดีและปรีดีก็คือพระเจ้าทรงสร้างวันนี้และทุกวัน

อธิษฐาน พระเจ้าพระบิดา ระหว่างที่ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเครียด โปรดช่วยข้าพระองค์พบความชื่นชมยินดีในโลกของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ข้อคิดสำหรับวันนี้

เพราะพระเจ้าทรงสร้างวันนี้ คือเหตุผลที่ทำให้เราชื่นชมยินดี

คอร์ตเนย์ ฮิลล์ กัลโบร (อะลาบามา)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน ผู้ที่กำลังประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ

17 มิ.ย
2017

มีชีวิตขึ้นมาใหม่

วันเสาร์ อ่าน ลูกา 15:11-20

บิดาแลเห็นเขาก็มีความเมตตา จึงวิ่งออกไปกอดคอจูบเขา (ลูกา 15:20)

ที่คลินิกรักษาโรคเอชไอวี/เอดส์ เราทำสวนกุหลาบไว้ให้เป็นเกียรติแก่ผู้ป่วยที่มารับการรักษา เราปลูกกุหลาบสีแดงเป็นเครื่องหมายแห่งความรักและความสัมพันธ์ กุหลาบสีขาวเป็นที่ระลึกถึงคนที่ตกเป็นเหยื่อโรคร้ายนี้ที่กำลังระบอบอยู่

วันหนึ่งผมรู้สึกตกใจที่มีคนมักง่ายเดินลัดสวนและเหยียบกุหลาบสองต้น ผมเห็นกุหลาบสีขาวต้นหนึ่งเสียหายป่นปี้ มีช่อดอกตกลงในดินโคลน ผมหยิบมันขึ้นมาแล้วเทน้ำใส่เหยือกแก้วและเอากุหลาบที่ตายแล้วใส่ลงไป แล้วก็ต้องประหลาดใจที่ความพยายามเพียงเล็กน้อยของผมเกิดผลอย่างน่าพอใจ อีกสองสามชั่วโมงต่อมาต้นและใบของมันเขียวสดตรง ดอกที่ตูมอยู่ก็เบ่งบานและงามขึ้นมาใหม่

สำหรับผมแล้วนี่คือบทเรียนที่สำคัญ ไม่ว่าพระเจ้าจะทรงพบเราในสภาพแบบไหน เราก็วางใจได้ว่าพระองค์จะทรงโอบอุ้มและดูแลเราด้วยความรัก โดยความเอื้ออาทรเพียงเล็กน้อยเราจะพบจุดประสงค์ใหม่เพื่อให้เราเจริญขึ้น และยอมให้ความรักของพระเจ้าแสดงผ่านมาทางเราอย่างสวยงาม

อธิษฐาน พระเจ้าผู้ประเสริฐ ขอพระองค์ที่ทรงสร้างข้าพระองค์ทั้งหลายขึ้นใหม่โปรดช่วยให้ข้าพระองค์ส่องแสงแห่งความรักของพระองค์ออกไปให้สว่างสุดใสในโลกนี้ที่กำลังต้องการอย่างยิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ข้อคิดสำหรับวันนี้

ไม่มีชีวิตของคนใดบอบสลาย
จนพระเจ้าสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ได้

บัสคัล พี. ทอร์เรส (คอรันเตส ฮันดูรัส)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน คนที่อยู่ดูแลผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์

อยากเหมือนพ่อ

วันอาทิตย์ อ่าน ยอห์น 14:8-14

18 มิ.ย
2017

**จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ
เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์ (มัทธิว 5:16)**

เท่าที่จำได้เมื่อก่อนโน้นดิฉันอยากเป็นเหมือนคุณพ่อเจี๊ยบ ท่านเป็นทั้งวีรบุรุษและเพื่อน ดิฉันชอบทุกอย่างที่ท่านชอบ เช่น ชอบตกปลา ชอบไปเดินดูตามร้านขายเครื่องกีฬาและร้านขายอาหาร ชอบยิงเป่าด้วยธนูหรือปืนไรเฟิล ถ้าคุณพ่อรักอะไร ดิฉันก็จะรักด้วย เช่น รักม้า รักหมวก ความอยุ่และรักประเทศของดิฉัน เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้วดิฉันก็อยากเป็นทหารเรือเหมือนคุณพ่อ

ข้อคิดสำหรับวันนี้
ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นเหมือนพระบิดาบนสวรรค์ และสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นในโลก

ตอนเป็นเด็กดิฉันอยากเป็นเหมือนคุณพ่อ แต่เมื่อโตแล้วดิฉันอยากเป็นเหมือนพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์ มุ่งมั่นอยากเป็นเหมือนพระเจ้าที่ทรงรักผู้อื่นโดยไม่มีข้อแม้และยอมเสียสละ ยอมยกโทษให้ผู้อื่นเหมือนที่ทรงเมตตายกโทษให้ดิฉันเสมอมา ดิฉันอยากนำความสว่างเข้าไปในที่มืด นำความยินดีเข้าไปในบริเวณที่มีความทุกข์โศกเศร้า นำการเยียวยาเข้าไปในบริเวณที่มีความเจ็บปวด

ด้วยอำนาจที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมอบให้ เราสามารถเป็นเหมือนพระบิดาและพระบุตร เราสามารถสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นในโลกเราได้เมื่อติดตามพระเยซู **อธิษฐาน** ข้าแต่พระเจ้า แต่ละวันที่ผ่านเข้ามาขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นเหมือนพระองค์ เพื่อผู้อื่นจะได้รู้จักพระคุณและความรักของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

เบลินดา โจ "บีเจ" มาเธียส (มิสซิสซิปปี)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน คุณพ่อ

19 มิ.ย
2017

ทรงห้ามพายุ

วันจันทร์ อ่าน มาระโก 4:35-41

**ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า แม้ความตายหรือชีวิต ... จะไม่สามารถ
กระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ใน
พระเยซูคริสต์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ (โรม 8:38-39)**

พระคัมภีร์ที่อ่านในวันนี้บอกเล่าว่าเหล่าสาวกกลัวยิ่งนักจึงปลุกพระเยซูให้ตื่นจากหลับ พวกเขาเรียกร้องพระองค์เสี่ยงดั่งและถามหาความหวังโยจากพระองค์ พระเยซูทรงห้ามคลื่นและลมพายุโดยตรัสว่า “จงสงบเสียบซิ” และทรงทักท้วงเหล่าสาวกว่า “ทำไมเจ้ากลัว เจ้ายังไม่มีเชื่ออีกหรือ”

ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระเยซูประทานสันติสุข
แก่ข้าพเจ้าระหว่างเกิด
พายุร้ายในชีวิต

ในทำนองเดียวกัน พายุแห่งชีวิตก็คุกคามเราโดยไม่เตือนให้รู้ตัวหรือเตือนเพียงเล็กน้อย พายุ

แห่งการเปลี่ยนแปลงส่งเสียงร้องโหยหวนทำให้เรากลับจนตัวสั่น ถูกขัดขึ้นบนฝั่งเหมือนเศษไม้และพบว่าตนเองนอนอยู่ท่ามกลางซากปรักพัง คือมีปัญหาด้านสุขภาพ ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ราวฉานหรือฝันสลาย เมื่อเราเผชิญกับความทุกข์ยากนั้น กลางวันมีแต่ความเจ็บปวดและเศร้าใจ กลางคืนก็อยู่ด้วยความกลัว เราร้องทูลเหมือนพวกสาวกว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์ไม่ทรงเป็นหวังที่ข้าพระองค์กำลังจะพินาศเลยเชียวหรือ” พระเยซูอาจจะไม่ทรงห้ามคลื่นและลมทันทีว่า “จงเสียบซิ” แต่จะตรัสกับเราด้วยความรักและเมตตาเพื่อปลอบขวัญและให้กำลังใจว่า “จงมีสันติสุขเถิด”

พระคัมภีร์สอนเราว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่มีวันทอดทิ้งเราไปไหน แต่ทรงหนุนใจเราให้ปล่อยวางความกระวนกระวายใจ ความห่วงใย ความเจ็บปวด ความกลัว ไว้กับพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงห่วงใยเรา (ดู 1 เปโตร 5:7)

อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า ขอขอบคุณพระองค์ที่ทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ทั้งหลาย และทรงประทานสันติสุขให้เมื่อข้าพระองค์เผชิญพายุร้ายในชีวิต ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

แพทริเซีย วิลกิส-แพตตัน (เท็กซัส)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน ผู้ที่กำลังฟื้นฟูสภาพจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ติดอยู่ในทะเลทราย

วันอังคาร อ่าน มัทธิว 6:5-8

พระเจ้าตรัสดังนี้ “ก่อนที่เขาร้องเรียก เราจะตอบ
ขณะที่เขายังพูดอยู่ เราจะฟัง (อิสยาห์ 65:24)



ระหว่างสองเดือนที่ผมเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกโดยรถนอนโพลีคาร์บอเนต รถเกิด
เสียและต้องจอดอยู่ในทะเลทรายสะฮาราหลายวัน เพราะเส้นทางที่ผมขับข้ามทะเลทราย
สะฮาราผ่านทางประเทศอิตาลีเรี่ยนั้นถนนขรุขระเหมือนระลอกคลื่น ไม่ต่างอะไรกับขับ
อยู่บนทางรถไฟ ทางมหาโหดเส้นทางนั้นทำให้โชกอัพรถหักพร้อมกันสองข้าง จนช่วงล่าง
ของรถเสียหาย หลังจากจอดรอไว้สามวัน ผมก็เห็นนักเดินทางคนหนึ่งขับรถแวนคัน
เล็กตามมา บนหลังคารถของเขามีเครื่องเชื่อมโลหะครบชุด แต่น่าเสียดายที่ทั้งเขาและ
ผมไม่รู้จักรหัสเชื่อมและลวดเชื่อมก็ไม่มีด้วย ผมจึงอธิษฐานและนึกขึ้นได้ว่าผมเอาที่
แขวนเสื้อทำด้วยเหล็กมาด้วยหลายอัน เมื่อมีไฟฉายและที่แขวนเสื้ออยู่ในมือ ผมก็
คลานเข้าไปใต้รถนอนของผมและจัดการเชื่อมส่วนที่หักนั้นจนสำเร็จ

ผมพบชายเจ้าของเครื่องเชื่อมโลหะคนนั้นเดินทางเข้ามาในทะเลทรายที่หลังผม
แต่ก่อนที่ผมจะประสพวิกฤตกาล

เรื่องนี้ทำให้ผมนึกถึงข้อพระคัมภีร์ที่อ้างพระวจนะของพระเจ้าไว้ข้างบนนี้ เรา
ไม่มีทางรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือจะมีวิกฤตกาลและความลำบากรออยู่ข้างหน้า
เรา แต่โดยความเชื่อทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่ด้วยเสมอ และความจริงแล้ว
มีคำตอบของพระเจ้าอยู่ก่อนที่เราจะทูลขอเสียอีก

อธิษฐาน พระเจ้าข้า แม้ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่
รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต
จะต้องพบอะไรบ้าง แต่ขอให้ข้าพระองค์หันมา
อธิษฐานกราบทูลพระองค์ ในพระนามพระเยซู-
คริสต์เจ้า อาเมน

ข้อคิดสำหรับวันนี้
ไม่ว่าข้าพเจ้าจะพบ
ปัญหาอะไร พระเจ้าก็
ทรงอยู่กับข้าพเจ้าที่นั่น

แรนดี สวอนสัน (ยูทาห์)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน ผู้ขับรถที่ประสบอุบัติเหตุ

21 มิ.ย
2017

ช่วยทันเวลา

วันพุธ อ่าน มัทธิว 7:9-12

**พระเยซูตรัสว่า “อย่ากล่าวโทษเขา เพื่อพระเจ้าจะไม่ทรง
กล่าวโทษท่าน เพราะว่าท่านทั้งหลายจะกล่าวโทษเขาอย่างไร
พระเจ้าจะทรงกล่าวโทษท่านอย่างนั้น” (มัทธิว 7:1-2)**

ผมกับภรรยาดีใจที่ได้นั่งรถไปด้วยกัน เราขับผ่านชายคนหนึ่งถือป้ายที่เขียนว่า “ต้องการงานทำเพื่อซื้ออาหาร” หลังจากนั้นก็เห็นเขาขึ้นรถยนต์ ผมนี้กริ่งเกี้ยวเขาและบ่นต่างๆ ว่าเขาจะเอาเงินไปทำอะไรกันแน่ แต่ภรรยาขอให้ผมตามไปเพื่อจะให้เงินเขา

เขาเข้าไปในปั้มและซื้อน้ำมันแค่สองดอลลาร์ ผมกับภรรยาเห็นตรงกันว่าต้องคุยกับเขา เขาบอกว่าตกงานและหางานทำไม่ได้มากกว่าหกเดือนแล้ว และยังมีครอบครัวที่ต้องเลี้ยงดูด้วย ผมจึงบอกว่าอยากช่วยเขาในนามของพระคริสต์

ขณะผมเติมน้ำมันรถให้เขา ภรรยาพาเขาไปซื้ออาหารสำหรับครอบครัว ก่อนจะจากกันภรรยาของผมให้เงินเขาอีกพร้อมกับหนังสือห้องชั้นบนเล่มหนึ่งและอธิษฐานด้วยกันกับเขา

พระเจ้าทรงสอนบทเรียนแก่ผมผ่านทางภรรยา นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ผมกล่าวโทษผู้อื่นน้อยลงและยอมรับเขามากขึ้น ส่วนชายคนนั้นจะใช้ของที่เรามอบให้ อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องระหว่างเขากับพระเจ้า ผมรู้แล้วว่าตนเองไม่มีหน้าที่ตำหนิตีติยนหรือกล่าวโทษผู้ใด มีแต่หน้าที่ให้ความช่วยเหลือ

อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณที่ทรงสอนข้าพระองค์ทั้งหลายให้เอาใจใส่ดูแลผู้อื่นและมอบการกล่าวโทษไว้กับพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ข้อคิดสำหรับวันนี้

เพราะเชื่อในพระคริสต์
ข้าพเจ้าจึงให้ด้วยใจยินดี
โดยไม่กล่าวโทษ

อัลเบิร์ต บรูคส์ เดิร์ค (อินเดียน่า)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน คนที่ตกงาน

หยิ่งรักลึก

วันพฤหัสบดี อ่าน สดุดี 1:1-6

22 มิ.ย
2017

**ผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรม...เป็นเช่นต้นไม้
ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง
การทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จำบริญขึ้น (สดุดี 1:1, 3)**

เมื่อไม่นานมานี้เราขึ้นไปอยู่บนภูเขาโบเกต์ที่ปานามา อากาศบนนั้นเรียกได้ว่าเป็นฤดูใบไม้ผลิช่วงหน้าตาปี เพราะไม่มีฤดูที่แบ่งออกอย่างชัดเจนและอุณหภูมิก็สม่ำเสมอกันตลอดปี ฤดูกาลที่ปานามาแบ่งได้ง่ายๆ เป็นฤดูแล้งและฤดูฝน ถึงแม้จะมีไม้ยืนต้นและไม่ล้มลุกสองสามชนิดที่ไม่รอดตายในฤดูแล้งแต่พอถึงฤดูฝนก็เขียวงามขึ้นมาอีก ส่วนต้นอื่นๆ จะหยิ่งรักลึกและมีดอกทั้งปีและทุกสีเท่าที่นึกได้

ข้อคิดสำหรับวันนี้
รักแห่งความเชื่อของ
ข้าพเจ้ายังลึกลงได้ด้วย
การอ่านพระคัมภีร์

ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราก็เช่นกันที่อาจจะประสบฤดูแล้งอันเป็นเวลาที่เราารู้สึกว่าขาดความรักและความใกล้ชิดกับพระเจ้า แต่ความเชื่อของเราจะเข้มแข็งขึ้นอีกถ้าได้หยิ่งรักลึกโดยการอธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์ และมีความหวังว่าหลังฤดูแล้งได้ไม่นานจะเป็นฤดูดอกไม้บานของพระเจ้า เราจะงามสะพรั่งขึ้นมาใหม่

อธิษฐาน พระเจ้าข้า ขอบพระคุณสำหรับพระคัมภีร์ที่ช่วยให้ความเชื่อของข้าพระองค์ทั้งหลายหยิ่งรักลึกลงในพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ซูซานนา เอ็ม อัลเลน (ยาลิสโค เม็กซิโก)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน ผู้ที่กำลังประสบกับ “ฤดูแล้ง” ในชีวิต

23 มิ.ย
2017

ตอบแทนด้วยความรัก

วันศุกร์ อ่าน ลูกา 6-27-31

จงอวยพรแก่คนที่เข่งค่าท่าน

จงอธิษฐานเพื่อคนที่เกี่ยวข้องปัญหาท่าน (ลูกา 6:28)

หลายปีก่อนโน้นผมทำงานกับคนที่สมองบาดเจ็บ คนไข้ของผมส่วนใหญ่ประสบ

ข้อคิดสำหรับวันนี้
ข้าพเจ้าจะตอบแทนผู้ที่แสดง
อารมณ์โกรธด้วยความรัก
ของพระเจ้าได้อย่างไร

อุบัติเหตุทางรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซด์
บางคนสามารถแสดงปฏิกิริยากับเจ้าหน้าที่
และคนที่ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันได้ แต่
หลายคนต้องนอนนิ่งๆ ทำอะไรไม่ได้เลย
ผมทำหน้าที่เป็นครูฝึกให้แต่ละคน

พึ่งตนเองเท่าที่สามารถทำได้ เช่น สอนให้รับประทานอาหารเอง ให้ทำงานเล็กๆ น้อยๆ
และนั่งเล่นเกม การบาดเจ็บทำให้คนไข้ของผมหลายคนระเบิดอารมณ์โกรธหรือแสดง
ความรุนแรงออกได้ง่าย เจ้าหน้าที่ของผมถูกฝึกให้อดทนเมื่อรับอารมณ์ร้ายเหล่านั้น
เพราะรู้ว่านั่นเป็นอาการที่เกิดจากสมองบาดเจ็บ เราถูกสอนให้สงบใจและไม่ถือโกรธ
ผมสงสัยว่าตนเองจะนำความรู้นี้ไปใช้ตลอดชีวิตได้หรือไม่

พระเยซูทรงสอนเราไว้ในข้อพระคัมภีร์ที่อ่านวันนี้ว่าให้หันแก้มอีกข้างหนึ่งให้คนที่
ที่แสดงอารมณ์โกรธตบ ที่หลายคนเป็นเช่นนั้นเนื่องมาจากเหตุการณ์ในชีวิตที่ทำให้
เขาเจ็บปวด ถ้าเราไม่ถือสาอารมณ์โกรธเหล่านั้น เราก็ได้ทำตามที่พระเยซูทรงสอนให้
เราตอบแทนความโกรธด้วยความรัก

อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้ตอบแทนความโกรธด้วย
ความรักเมื่อมีคนแสดงอารมณ์เจ็บปวด ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
สก็อตต์ วีเรงกา (มิชิแกน)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน คนที่สมองบาดเจ็บ

ทรงดูแลความขัดสนของเรา

24 มิ.ย
2017

วันเสาร์ อ่าน มัทธิว 6:25-34

**พระองค์ผู้ประทานพืชแก่คนที่หว่าน และประทานอาหารแก่คนที่กิน
จะทรงโปรดให้พืชของท่านที่หว่านแล้วนั้นทวีขึ้นเป็นอันมาก และ
จะทรงให้ผลแห่งความชอบธรรมของท่านเจริญยิ่งขึ้น (2 โครินธ์ 9:10)**

บรรดาศิษยาภิบาลรุ่นหนุ่มสาวในนิกายของเรามีปัญหาด้านการเงินเกิดขึ้นระหว่าง
เริ่มต้นรับใช้ในปี ค.ศ. 1990 เราไม่ได้รับเงินเดือนอยู่สองสามเดือน โดยรับแจ้งให้ทราบ
ว่าผู้ตรวจสอบบัญชีกำลังตรวจอยู่เพราะมีสิ่งผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้น เนื่องจากพวกเรา
ทุกคนและภรรยาต้องพึ่งรายได้ของคริสตจักรที่ได้รับกระท่อนกระเท่น ความจำเป็น
ต่างๆ ที่ต้องใช้ในครอบครัวทุกวันเป็นปัญหาใหญ่มาก ผมขอบคุณพระเจ้าที่ระหว่าง
ปัญหานี้เกิดขึ้นไม่มีใครในพวกเราลาออกจากการรับใช้ แต่การทำพันธกิจของเรากลับ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ธุรกิจต่างๆ ในบริเวณที่เราทำงานอยู่ช่วยค่าจุนเราไว้ และเรา
ทุกคนมีความมั่นใจพระเจ้าในพระธรรมมัทธิว 6:33 ที่สอนว่า “ท่านทั้งหลายจง
แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะ
ทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้”

นี่เป็นการทำชวนครั้งสำคัญที่เราต้องดูแลงานของคริสตจักรและดูแลครอบครัว
ไปพร้อมกัน พระเยซูทรงสัญญาว่า “จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา เพราะ
ว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พัก” (มัทธิว 11:29) เราเชื่อ
และวางใจว่าพระคริสต์จะทรงทำตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้

อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าผู้ช่วยและ
ผู้ทรงอุปถัมภ์ ขอขอบคุณที่ทรงดูแล
ความจำเป็นของข้าพระองค์ทั้งหลายผ่าน
ทางชุมชนและที่ทรงให้ได้พักหายเหนื่อย
ใน พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ข้อคิดสำหรับวันนี้

ถ้าเราแสวงหาน้ำพระทัยของ
พระเจ้า เราจะไปถึงเป้าหมาย
และได้หยุดพักหายเหนื่อย

เบนจามิน อาร์ เค. ลาล (อิสัสัม อินเดีย)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน ครอบครัวของผู้ทำงานคริสตจักร

25 มิ.ย
2017

ที่ปลอดภัย

วันอาทิตย์ อ่าน สดุดี 91:1-4

สันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครอง จิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์ (ฟิลิปปี 4:7)

ตอนเป็นเด็ก บางครั้งดิฉันพบว่าบ้านเป็นสถานที่ที่น่ากลัว เพราะคุณแม่ติดสุรางมแงม บ่อยครั้งดิฉันไปหลบภัยใต้พุ่มเฟื่องฟ้าใหญ่ที่ขึ้นอยู่หลังบ้าน ใบที่หนาแน่นของมันคลุมกิ่งที่เหยียดสูงขึ้นไปแล้วโน้มลงดิน ใต้พุ่มไม้มีกิ่งก้านสาขามากมายแต่ก็มีช่องว่างพอที่ดิฉันเข้าไปหลบซ่อนได้ ถึงตรงนั้นจะมีแต่ดิฉันก็สามารถมองเห็นแสงแดดที่ส่องลอดกิ่งลงมา แต่ไม่มีใครมองเห็นดิฉัน ใต้พุ่มเฟื่องฟ้าแห่งนั้นเป็นที่คุ้มครองความปลอดภัยให้ดิฉัน

พอโตเป็นผู้ใหญ่ บางครั้งดิฉันรู้สึกว่าโลกนี้เป็นที่น่าหวาดกลัว มีแต่ข่าวร้ายเกิดขึ้น เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม ไฟไหม้ โรคระบาด ผู้ก่อการร้ายหรือฆ่ากันตายเป็นว่าเล่น เศรษฐกิจถดถอย แต่ดิฉันไม่จำเป็นต้องหาที่หลบภัยทางโลกเป็นครั้งคราวอีกต่อไป เพราะได้รับพระพรทางพระเยซูคริสต์ให้มี "สันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจ" แล้วพระเยซูทรงให้เรามั่นใจได้ว่าพระองค์จะทรงอยู่กับเราไม่ว่าที่ไหนหรือประสบสิ่งใด พระคริสต์ทรงรักเรา พระคริสต์คือที่ปลอดภัยของเรา

อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า เมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายถูกปัญหาและการทดลองในโลก โทมัส โปรตเตือนข้าพระองค์ให้รำลึกถึงความเชื่อสัตย์ของพระองค์และให้วางใจในพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ข้อคิดสำหรับวันนี้
จงคิดถึงวันที่สันติสุข
เที่ยงแท้มาจากพระเจ้า

มาริลู รีด (ฟลอริดา)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน ครอบครัวยุคนี้ได้รับผลกระทบจากการติดสุรา

ทำให้เสร็จ

วันจันทร์ อ่าน ปฐมกาล 2:1-3

26 มิย
2017

**“มือของטרูบาเบลได้วางรากฐานของพระนิเวศน์
และมือของพระเจ้าจะทำให้สำเร็จ” แล้วเจ้าจึงจะทราบว่า
พระเจ้าจอมโยธาได้ใช้ข้าพเจ้ามาหาเจ้าทั้งหลาย (เศคาริยาห์ 4:9)**

เมื่อเร็วๆ นี้ผมได้งานใหม่ทำที่สถาบันวิจัยเกษตรกรรมแห่งหนึ่ง งานชิ้นแรก
เริ่มทำนั้นน่าทำชวนแต่ก็รู้สึกท้อใจเพราะเป็นงานใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อน คืองานส่งเสริม
การทำเกษตรกรรม ซึ่งรวมถึงการเขียน
บทความและการพิมพ์โฆษณาผลงานวิจัย
หลายครั้งเมื่อเริ่มทำโครงการงานวิจัย ผม
ก็หยุดกลางคัน การทำงานบ่อยๆ ทำให้
ผมสงสัยว่าตนเองจะได้เลื่อนขั้นหรือไม่

ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระเจ้าทรงมอบงานให้ทำ
ข้าพเจ้าจะทำให้สำเร็จด้วย
ความช่วยเหลือของพระองค์

วันอาทิตย์หนึ่งขณะผมนั่งอยู่ที่ม้ายาว
ระหว่างนมัสการพระเจ้า ศิษยาภิบาลอ่านข้อพระคัมภีร์ที่อ้างถึงข้างบนนี้ ผมรู้สึกว่ามี
บางอย่างลุกโชนอยู่ในใจ ความรู้สึกอันร้อนที่พื้นขึ้นมาใหม่นี้แรงมากและกระตุ้นให้ผม
ทำงานวิจัยชิ้นนั้นจนสำเร็จ

พวกเราหลายคนมีโครงการหลายอย่างที่ทำได้และคิดว่าถ้าเลิกทำแล้วความ
กระตือรือร้นที่มีอยู่ก็หายไปกับสายลม

พระวณะในพระธรรมเศคาริยาห์ยังเป็นความจริงในปัจจุบัน ด้วยความช่วยเหลือ
ของพระเจ้า เราจึงสามารถสานต่องานที่เริ่มก่อไว้ให้สำเร็จจนได้

อธิษฐาน พระเจ้าพระบิดา ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้สานต่องานที่เริ่มต้นด้วย
พระคุณของพระองค์ ขออย่าให้ข้าพระองค์ทิ้งงานที่ทรงมอบหมายให้ข้าพระองค์ทำ
ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

นอคูเซ เอเมกา (ไนจีเรีย)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน ผู้ที่เริ่มงานชิ้นใหม่

27 มิ.ย
2017

ของประทานจากพระเจ้า

วันอังคาร อ่าน ปัญญาจารย์ 5:18-20

ขอให้คนชอบธรรมขึ้นบาน ให้เขาดันโลดต่อ

เบื้องพระพักตร์พระเจ้า ให้ขาลิงโลดด้วยความขึ้นบาน (สจตุติ 68:3)

ตอนเป็นเด็กดิฉันชอบสังเกตเพื่อนๆ ที่ร่ำรวยและดูเหมือนจะมีความสุข ดิฉันไม่เข้าใจว่าทำไมหนอ ดิฉันถึงไม่มีความสุขเหมือนเพื่อนๆ บ้าง เพื่อนคนหนึ่งเคยบอก

ข้อคิดสำหรับวันนี้
วันนี้ข้าพเจ้าจะสำนึกใน
พระคุณ และชื่นชมยินดีกับ
ชีวิตที่พระเจ้าประทานให้

กับดิฉันว่า “ฉันไม่เข้าใจเลยว่า ทำไมคนเราถึงไม่มีความสุขเลย ในเมื่อเรามีทุกวันเป็นของประทานจากพระเจ้า” เพื่อนของดิฉันพูดถูกแล้ว เพราะทุกวันเป็นของประทานเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้วดิฉันเรียนจาก

พระคัมภีร์ว่าความยินดีและค่านิยมแบบง่ายๆ นำความสุขมาให้เราได้ แล้วทำไมดิฉันต้องวิตกกังวลในสิ่งที่ตนเองไม่มี ในเมื่อชีวิตคือโอกาสทำสิ่งต่างๆ ที่พระเจ้าประทานมานี้ให้ดีที่สุด การทำสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกให้เราย่อมนำความยินดีอย่างแท้จริงมาให้ การตื่นนอนตอนเช้าและเห็นว่าเป็นวันใหม่เป็นโอกาสใหม่ และรู้ว่าพระพรที่ได้รับมากมายเป็นพระคุณและพระเมตตาที่พระเจ้าประทานแก่เราจะนำความสุขลึกล้ำมาให้

เดี๋ยวนี้เมื่อใดที่ตื่นขึ้น ดิฉันจะมองดูสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้า ไม่ใช่ดูสิ่งที่ตนเองไม่มี ทุกชั่วโมงทุกนาทีและวินาทีเป็นโอกาสทำสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ ดิฉันรู้แล้วว่าความพยายามควบคุมบังคับชีวิตของตนเองนั้นบ่อยครั้งก็ทำให้ผิดหวัง แต่ถ้าเรายอมให้พระเจ้าทรงเป็นผู้นำ นั่นแหละคือประสบการณ์ที่เป็นรางวัลฝ่ายวิญญาณ

อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า โปรดเปิดตาข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อจะให้มีมองเห็นและพอใจทุกสิ่งทีพระองค์ประทานให้ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

คอร์ทเนย์ แพค (จอร์เจีย)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน เพื่อใช้สิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ปล่อยวาง

28 มิ.ย
2017

วันพุธ อ่าน มัทธวิ 11:28-30

อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนา ของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ (ฟิลิปปี 4:6)

วิธีจับปมที่นิยมทำกันตามชายฝั่งหลุยเซียน่าก็คือเอาเนื้อชิ้นหนึ่งซึ่งบ่อยครั้งจะ
ใช้คอกไก่ผูกติดเชือกแล้วโยนเหยื่อลงไปจากฝั่ง เมื่อรู้สึกว่าการปลากลากเหยื่อ เราจะเริ่ม
ดึงเชือกที่ยาว 15 หรือ 20 ฟุตเข้าฝั่งช้าๆ ปูจะหนีบเหยื่อไว้แน่นจนถูกดึงขึ้นมาบนหลัง
ในน้ำตื้นแล้วค่อยยกขึ้นมา วิธีนี้ได้ผลแน่นอนเพราะปูมันไม่รู้ว่าจะปล่อยเหยื่อเมื่อไร
คนเราก็เป็นเช่นนั้นด้วยที่ชอบยึดติดกับของบางสิ่ง โดยเฉพาะภาระหนักซึ่งต้อง
พยายามใช้แรงชักเย่อมากเหมือนปูในทะเล

เราที่เป็นมนุษย์บางครั้งก็ยึดติดกับปัญหาต่างๆ และพยายามจะแก้ไขด้วยตนเอง
เราไม่ได้มองที่ภาพใหญ่และลืมนำปัญญาของมปล่อยมกันไป พระคัมภีร์สอนให้เรายอมรับ
ความไร้สมรรถภาพของตนเองและมอบปัญหาของเราไว้กับพระเจ้า แต่จะทำเช่นนั้น
ได้เราก็ต้องเต็มใจปล่อยมันไป ถ้าทำเช่นนั้นแล้วพระเจ้าจะทรงมอบสันติสุขเหนือความ
เข้าใจและจะทรงพาเราให้ผ่านพ้นวิกฤตกาลไปได้

อธิษฐาน ข้าแต่พระเป็นเจ้า ขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเชื่อและวางใจว่าถ้ามอบปัญหา
ต่างๆ ไว้ในพระหัตถ์ย่อมดีกว่ายึดไว้在自己
ของข้าพระองค์ ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า
อาเมน

ข้อคิดสำหรับวันนี้
วันนี้มีปัญหอะไรบ้างที่
ข้าพเจ้าจะมอบไว้กับพระเจ้า

เดวิด แมคเคน (ลูยเซียน่า)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน ผู้ที่กำลังเรียนรู้จักปล่อยวาง

29 มิ.ย
2017

ครอบครัวเดียวกัน

วันพฤหัสบดี อ่าน สดุดี 65:2-8

ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงสดับคำอธิษฐาน...

มนุษย์ทั้งสิ้นจะมายังพระองค์ (สดุดี 65:1-2)

หลายปีที่เป็นครูสอนภาษาสเปน ดิฉันมีโอกาสได้พบผู้คนที่มาจากหลายประเทศ หลายวัฒนธรรมและหลายศาสนา

พระเจ้าทรงอวยพรดิฉันจากการพบปะกันนี้ หนึ่งในประสบการณ์น่ารักที่สุดเกิดขึ้นที่เปอร์โตริโกกับหญิงสาวจากอินโดนีเซียคนหนึ่ง เธอผู้นี้มาอยู่เปอร์โตริโกซึ่งห่างไกลจากครอบครัวและรู้สึกเหงาๆ ไม่มีใครสักคนในบริเวณนี้พูดภาษาถิ่นของเธอได้ แต่เธอกับดิฉันพูดภาษาอังกฤษเป็น เราจึงสามารถสื่อสารกันได้ระหว่างที่เธอเรียนภาษาสเปน

เมื่ออธิษฐาน เราจับมือกัน เธออธิษฐานเป็นภาษาของเธอและดิฉันอธิษฐานเป็นภาษาของดิฉัน เราทั้งสองเปิดใจในการอธิษฐานร้องทูลพระเจ้าและตั้งใจใคร่ล้มผัสการประทับอยู่ด้วยของพระวิญญาณบริสุทธิ์ โมทนาพระคุณพระเจ้าที่พระองค์มิได้ทรงฟังคำอธิษฐานของเราเท่านั้น แต่ยังทรงเข้าพระทัยความจำเป็นของเราด้วย

อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้าแห่งปวงชน ขอบพระคุณที่ทรงให้สิทธิพิเศษแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้อธิษฐานเพื่อกันและกันไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันแค่ไหน ขออธิษฐานตามที่พระเยซูทรงสอนว่า “ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นที่ไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์ เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย...สืบๆ ไปเป็นนิตย์” อาเมน

ข้อคิดสำหรับวันนี้
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
ผูกพันเราทุกคนไว้ให้เป็น
ครอบครัวเดียวกัน

ไอลดา ไอ. โรจัส (เปอร์โตริโก)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน นักศึกษาและครูจากนานาชาติ

“เป็นทางการแล้ว”

วันศุกร์ อ่าน โรม 8:10-17

พระวิญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใด
ผู้นั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้า (โรม 8:14)

30 มิ.ย
2017

ข้อคิดสำหรับวันนี้
เราเป็นบุตรของ
พระเจ้าชั่ววันนี้

วันนั้นเป็นวันที่คำขอรับอุปการะเด็กเป็นบุตรของเราได้รับอนุมัติ ครอบครัวและเพื่อน ๆ ของเราอยู่กันเต็มห้องพิพากษา ลูกสาวที่น่ารักของเราตั้งใจฟังขณะที่ท่านผู้พิพากษาอ่านคำตัดสินชี้ขาดเรื่องที่เราขอรับเธอเป็นบุตรบุญธรรม พอท่านประทับตราและอนุมัติแล้ว ลูกสาวอายุสามขวบของเราร้องลั่นว่า “เป็นทางการแล้ว!” ทั้งห้องต่างพากันปรบมืออีกสามเดือนต่อมาเราก็ได้รับใบเกิดใหม่ของลูกสาวที่ระบุชื่อของสามีและดิฉันเป็นพ่อแม่ตามกฎหมาย เท่ากับเราเป็นผู้ให้กำเนิดเธอแล้ว

เรารักและชื่นชอบลูกสาวของเราตั้งแต่ได้เห็นเธอครั้งแรก แต่เธอไม่ใช่ลูกของเราอย่างถูกต้องตามกฎหมายจนกว่าการขออนุญาตรับเธอเป็นบุตรบุญธรรมจะสำเร็จครบถ้วน ทำนองเดียวกับที่พระเจ้าทรงรักเราตั้งแต่ก่อนเกิดและพยายามหาทางรับเราเป็นบุตรบุญธรรมทางความเชื่อในพระเยซู

การรับเราเป็นบุตรของพระเจ้าเกิดขึ้นตอนที่พระเยซูทรงเปล่งเสียงดังบนทางเขินว่า “สำเร็จแล้ว” เดียวนี้ทุกคนที่ยอมรับความรักและความรอดจากพระคริสต์และเต็มใจติดตามพระองค์จะได้เป็นบุตรบุญธรรมและได้รับดูแลทุกอย่างเหมือนเป็นบุตรแท้ของพระเจ้า เพราะเป็นบุตรบุญธรรมของพระเจ้าเราจึงเป็นพี่น้องกันในพระคริสต์ได้รับความรักและสันติสุขที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้เรา

อธิษฐาน อับบา พระบิดาเจ้า ขอบพระคุณที่ทรงรับข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นบุตรโดยการพลีพระชนม์ของพระเยซูพระบุตรของพระองค์ ทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

มิเชล เอ็ม ริชโซ (แคลิฟอร์เนีย)

เป้าหมายของคำอธิษฐาน ผู้ที่กำลังรออุปถัมภ์บุตร

เพลงไทยนมัสการ

(ฉบับปรับปรุง ค.ศ. 2014)

ขนาด 6.25 x 8.5 “ จำนวน 460 หน้า

ภายในเล่มบรรจุเพลง 303 บท และบทอ่านสลับ 63 บท

บทเพลงทุกเพลง

- จัดหมวดหมู่เรียงลำดับเพลงตามเทศกาลและศาสนพิธีของคริสตจักร
- ปรับปรุงเนื้อร้องให้เหมาะสมกับทำนองเพลง
- มีโน้ตและคอร์ดประกอบตามหลักโน้ตสากลเพื่อง่ายต่อการบรรเลงและขับร้อง
- เพิ่มเพลงใหม่เพื่อใช้ในเทศกาลและศาสนพิธีของคริสตจักรอย่างครอบคลุม
- อ้างอิงพระคัมภีร์ทุกบท

สนใจสั่งซื้อได้ที่

หน่วยงานคริสตียนศึกษาและบรรณศาสตร์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย
โทรศัพท์ 053 – 244381 ต่อ 301 โทรสาร 053 – 244381 ต่อ 112

๘ ใบสมัครเป็นสมาชิก “ห้องชั้นบน” ๘๐

ชื่อ-สกุล เพศ..... อายุ.....ปี
ศาสนา.....สมาชิกคริสตจักร ภาคที่
ที่อยู่ เลขที่..... ถนน..... ซอย หมู่ที่.....
แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์..... โทรสาร

๘๑ สมัครเป็นสมาชิก “ห้องชั้นบน” ๘๑

<input type="checkbox"/> ภาษาไทย	ค่าบำรุงสมาชิกปีละ 240 บาท	เป็นเวลา ปี
----------------------------------	----------------------------	------------------

(ส่งต่างประเทศเพิ่มค่าส่งเมล็ดอากาศปีละ 350 บาท)

ให้ส่งตั้งแต่ฉบับเดือน เป็นต้นไป

การส่งเงิน

ส่งโดย ธนาคาร / ตัวแลกเงิน / เช็ค / ดราฟ ส่งจ่ายในนาม “สุริยบรรณ”

เจ้าหน้าที่ “พันธกิจห้องชั้นบน”

ตู้ ปณ. 37 ปณจ. เชียงใหม่ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50000

หรือ โอนเข้าบัญชี “สุริยบรรณ (สคย่อ)” เลขที่บัญชี 731 - 2 - 04660 - 5

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลแมคคอร์มิค

(หากโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาแจ้งให้ทราบที่เบอร์โทร 053-244381-2 ต่อ 301)